
 
รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ 1/2567 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 
    

ผู้เข้าประชุม   

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภาฯ    ณ ห้องประชุมฯ 

2. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภาฯ    ณ ห้องประชุมฯ 
3. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
4. นายปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องประชุมฯ 

   กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง 
5. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
6. นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
7. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมฯ 
8. ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมฯ 
9. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10. ดร.พระนาย  กังวาลรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11. ดร.วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
12. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
13. ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
14. รศ. ดร.อ านวย ค าตื้อ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
15. นางยินดี  วัชรพงศ์   ต่อสุวรรณ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
16. นายธานี สมวงศ ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมฯ 
17. ผศ. ดร.สาลินันท ์ บุญมี กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
18. ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมฯ 
19. ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
20. ผศ. ดร.เจษฎา จันทร์ผา กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
21. ผศ.อ านาจ สุขแจ่ม กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ าฯ ณ ห้องประชุมฯ 
22. รศ. ดร.มนตรี  สังข์ทอง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ าฯ ณ ห้องประชุมฯ 
23. ผศ.ชาญชัย   ชูทุ่งยอ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ าฯ ณ ห้องประชุมฯ 
24. ดร.ณัฐชานันท์   อังศุเศรณี กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ าฯ ณ ห้องประชุมฯ 
25. ผศ.ภิญญาพัชญ์   ทาสาธนัตย์ตระกูล กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ าฯ ณ ห้องประชุมฯ 
26. นายธง   ค าเกิด กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ าฯ ณ ห้องประชุมฯ 
27. นายสถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภาฯ    ณ ห้องประชุมฯ 
28. ดร.ปวิชญา โภชฌงค ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 
29. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 

ผู้ไม่เข้าประชุม   
1. นายวัลลภ   มานะธัญญา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
2. ดร.สมชัย   ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
3. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ลาประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. นางสาวธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ  
4. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม  ณ ห้องประชุมฯ 
5. ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ณ ห้องประชุมฯ 
6. ผศ. ดร.วารุณี ศรสีงคราม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมฯ 
7. นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมฯ 
8. นายพิชัย คุ้มหรั่ง ที่ปรึกษาด้านงบประมานและแผน  ณ ห้องประชุมฯ 
9. นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  ณ ห้องประชุมฯ 
10.นายวิชัย พระมาตย์ รองผู้อ านวยการ    ณ ห้องประชุมฯ 
11.ดร.กล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ ์ ผู้ช่วยคณบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
17.นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ณ ห้องประชุมฯ 
18. นางสาวณชนก เรืองสอาด นักวิชาการส านักวิทยบริการฯ  ณ ห้องประชุมฯ 
19. นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ณ ห้องประชุมฯ 
20. นายสุบิน เอกจิตต ์ หัวหน้าส านักงานสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 
21. นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
22. นางสาวปุณณภา แป้นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
23. นายพีระศักดิ์ จีนันตะ นิติกรส านักงานสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 
24. นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
25. นางปัญชลิกา ภู่มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุม จ านวน 26 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบ และมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จ านวน 29 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุม 
ตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2556 และถือว่าเป็นการแสดงตนตามมาตรา 9  (1) แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเรียนเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1.1 โครงการผลิตนักบริบาลมืออาชีพ และโครงการผลิตและส่งเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

1) โครงการผลิตนักบริบาลมืออาชีพ  
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี  2548 ดังนั้นการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

(Aging Society) จึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทยระหว่าง 
พ.ศ. 2553-2583 สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 13.2 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 30 
ในปี พ.ศ. 2583 เป็นอันดับ 1 ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากร 
ของประเทศ ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม โดยสัดส่วนประชากรสูงอายุที่ เ พ่ิมขึ้น 
ย่อมหมายถึงความรับผิดชอบของรัฐ ชุมชน และครอบครัวในการท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการดูแลสุขภาพ 
การจัดสวัสดิการและบริการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  การจัดหาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความแข็งแรง ป้องกันโรคเรื้อรังและยืดระยะเวลาการเข้าสู่ภาวะ
ทุพพลภาพให้ช้าที่สุด รวมทั้งรัฐบาลต้องด าเนินมาตรการจูงใจเพ่ือสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เกิดการ
จ้างงานในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันและจะเป็นอาชีพที่  
เป็นที่ต้องการจ านวนมากขึ้นในอนาคต 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดโครงการผลิตนักบริบาลมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้  
ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง มีทักษะอาชีพในการปฏิบัติงานได้จริง และน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล 

มีหลักสูตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (เรียน 3 เดือน) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2) โครงการผลิตและส่งเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” สู่ “นักจัดการสุขภาพชุมชน

สมัยใหม่” สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสืบเนื่องจากอัตราเกิดต่ ากว่าระดับทดแทน  สัดส่วน 
วัยแรงงานลดลง และยังมีปัญหาสุขภาพจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติภัยสุขภาพ การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรค 
ไม่ติดต่อ ของประเทศไทยมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สวนทางกับเป้าหมายระดับโลกที่ต้องลดการตาย 
ก่อนวัยอันควร ที่มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อร้อยละ 25 ภายในปี 2568 การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital Age 
ที่เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญต่อทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุค Disruptive World ท าให้เกิดนวัตกรรมองค์กรขึ้น
มากมาย กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นสถานการณ์และปัจจัยที่มี
ผล ต่อการพัฒนาสุขภาพเหล่านี้ การวางแผนเตรียมพร้อมรองรับและเผชิญกับสภาพปัญหาจะช่วยให้สามารถรับมือ 
กับความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านสุขภาพท่ีจะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดโครงการผลิตและส่งเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สู่นักจัดการ
สุขภาพชุมชนสมัยใหม่ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกลไกส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ใกล้ชิด 
กับประชาชนมากที่สุด ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ มีประมาณ 1.04 ล้านคน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงมีแนวนโยบายให้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม.อย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทักษะ 12 สาขา และ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหัวใจส าคัญในการ
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ช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 สามารถพัฒนาตนเอง ผ่านเครื่องมือสมัยใหม่ให้มีความรอบรู้และเป็น
ต้นแบบด้านสุขภาพ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน (TPAR) ได้แก่ การสร้างทีมสุขภาพ 
(Team) การวางแผนการด าเนินงานในชุมชน (Plan) การจัดกิจกรรม โดยชุมชน (Activity) และการประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน (Result) การวางแผนการพัฒนา อสม. ซึ่งถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ยุคประเทศไทย 4.0 เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ

ประมาณ 20% ของประชากร 70 กว่าล้านคน และอีก 7 ปีข้างหน้าจะมีเพ่ิมถึง 28% ซึ่งบางคนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ แต่บางคนไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จ าเป็นต้องมีผู้ดูแล ผู้บริบาล แต่ประเทศไทยขาดนักบริบาลมืออาชีพเป็น
จ านวนมาก ซึ่งผมทราบว่าทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการที่จะผลิตนักบริบาลมืออาชีพและส่งเสริม
ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จึงขอให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดย ผศ.ดร.เจษฎา จันทน์ผา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ ผู้ช่วยคณบดี ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ ไดน้ าเสนอถึงโครงการนี้  

ผศ.ดร.เจษฎา จันทน์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ ผู้ช่วยคณบดี ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์  
ได้น าเสนอรายละเอียดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศไทยที่
ก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในรูปแบบ powerpoint ต่อที่ประชุมและเอกสารดังที่แนบ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติอย่างยิ่ง ฝากอธิการบดีให้ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จด้วย 

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ไดก้ล่าวชื่นชมและสนับสนุนโครงการนี้ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการ 
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1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ส านั ก งานสภามหาวิทยาลั ย ได้ จั ดท าหนั งสื อติ ดตามความก้ า วหน้ า ในการด า เนินการตามมติ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2566 และขอให้หน่วยงาน 
ส่งกลับคืนมาภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับรายงาน ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 30 เรื่อง  

ตารางสรุป เรื่องท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เรื่อง จ านวน 
1. เรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 6 
2. เรื่องเชิงนโยบายและการบรหิาร 1 
3. เรื่องการจัดการศึกษา 17 
4. เรื่องการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ - 
5. เรื่องการแต่งตั้งบุคคลและการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 6 
6. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งและการยุบเลิกคณะกรรมการ - 

รวมทั้งสิ้น 30 

2. เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 72 เรื่อง  

ตารางสรุป เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

เรื่อง อยู่ในก าหนดกรอบ
ระยะเวลา (เรื่อง)# 

เลยก าหนดกรอบ
ระยะเวลา(เรื่อง)* 

ไม่ได้ก าหนดกรอบ
ระยะเวลา(เรื่อง)? 

รวม 
(เรื่อง) 

1. เรื่องการออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศ 

6 - 22 28 
 

2.เรื่องเชิงนโยบายและการ
บริหาร 

2 - 14 16 

3. เรื่องการจัดการศึกษา 15 - 1 16 
4. เรื่องการบริหารทรัพย์สิน
และการจัดหารายได ้
 

- - 1 1 

5.เรื่องการแต่งตั้งบุคคลและ
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

5 - - 5 

6. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง
และการยุบเลิกคณะกรรมการ 

3 - 1 4 

7.เรื่องที่อยู่ระหว่างรอหน่วย 
งานภายนอกด าเนินการ 

- - 2 2 

รวมทั้งสิ้น 31 - 41 72 

  

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   
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 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

 นายปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง ในฐานะ
ประธานคณะท างานกลั่นกรองฯ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ในเรื่องของ
ข้อบังคับระเบียบ และประกาศ จ านวน 28 เรื่อง มีเรื่องทบทวนที่ค้างอยู่ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 อยู่ 1 เรื่อง เกี่ยวกับการ
แก้ไขสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในกระบวนการด าเนินการ ในเรื่องเชิงนโยบายและการบริหารนั้น 
มี 9 หน่วยงานรับผิดชอบและยังอยู่ในกระบวนการด าเนินการ เรื่องท่ีด าเนินการล่าช้าที่สุดจะเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างรอ
หน่วยงานภายนอกด าเนินการ ซึ่งมีค้าง 2 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ 1 อยู่ในกระบวนการรอศาลตัดสิน และเรื่องที่ 2 ทาง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตามไปที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้วเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งก าลังรอผลอยู่ สรุปทั้งหมด 72 เรื่องยังอยู่ในกระบวนการด าเนินการทั้งหมด 

 นายวิชัย นระมาตย์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการด าเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นเรื่องที่สภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติให้เข้ามาชี้แจง จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 โดยน าเสนอ power point ผลการวิ เคราะห์จ านวน การเฝ้าระวัง และการจัดการ 
การถูกคุกคามทางไซเบอร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้ระบบสามารถน ากลับมาใช้งานได้โดยเร็ว 

ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
ผ่านมาได้พูดถึงเรื่องการตรวจสอบการคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งคิดว่าต้องมีเป็นจ านวนมาก แม้เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่
ค่อยส าคัญ แต่ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ สิ่งที่ควรจะต้องท าคือจะต้องแบ่งความส าคัญของข้อมูลเป็นชั้นๆ 
เพราะเราไม่สามารถปกป้องข้อมูลทั้งหมดได้ ข้อที่สอง ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บอกว่าก าลัง
จะซื้อไฟวอร์ (Firewall) ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาได้ทั้งหมด หากเราก าลังจะเป็น Digital University เรื่องนี้เป็น
เรื่องเร่งด่วน และอยากจะให้เร่งด าเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพราะเห็นว่ายังไม่ได้แต่งตั้งใช่หรือไม่  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้มีมติแต่งตั้งเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว และนายก
สภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในค าสั่งไปแล้ว เพราะฉะนั้นดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ สามารถด าเนินการนัดประชุมได้ทันที 

ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวขอบคุณ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 
2566 และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 

 ในการนี้ จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้  

1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 55 หลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตร 

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โ ดยมี หลั กสู ต รที่ มี ผ ลก ารประ เมิ น คุณภาพระดั บดี ม า ก  จ านวน  3 หลั กสู ต ร  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  5.45 
(ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คอ.) บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บท.) และ ศศ.บ. การท่องเที่ยว (ศศ.)) ระดับดี 
จ านวน 50 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 90.91 และระดับปานกลาง จ านวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 3.64 (ค.อ.ม. 
วิศวกรรมเครื่องกล (คอ.) และ ศศ.บ. ภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ  (ศศ.)) เนื่องจาก 
เป็นหลักสูตรใหม่ การด าเนินงานยังไม่ครบรอบ PDCA รายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จ านวนหลักสูตร จ าแนกตามระดับคุณภาพของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะ 
จ านวน
หลักสูตร 

ระดับคุณภาพของหลักสูตร 
น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 - 1 10 1 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

6 - - 6 - 

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7 - - 6 1 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 - - 10 - 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

13 - - 13 - 

6. คณะศิลปศาสตร์ 7 - 1 5 1 
รวม 55 - 2 50 3 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - 3.64 90.91 5.45 

จากผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร จ านวน 55 หลักสูตร ดังกล่าว น าคะแนนผลการประเมินของ 
แต่ละหลักสูตรไปค านวณเป็นคะแนนผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของแต่ละคณะ และผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพ ดังนี้  
 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คะแนนเฉลี่ย  3.56 ระดับคุณภาพดี 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คะแนนเฉลี่ย  3.74 ระดับคุณภาพด ี
 3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คะแนนเฉลี่ย  3.67 ระดับคุณภาพด ี
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย  3.46 ระดับคุณภาพพอใช้ 
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย  3.61 ระดับคุณภาพดี 
 6. คณะศิลปศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย  3.53 ระดับคุณภาพดี 
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คะแนนเฉลี่ย  3.58 ระดับคุณภาพด ี

รายละเอียดคะแนนผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2557-2565 ดังตารางที ่2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  แสดงคะแนนผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557-
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2565 

ที ่ คณะ/สถาบัน 
คะแนนเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 1.62 2.59 2.90 3.27 3.40 3.51 3.55 3.68 3.56 ด ี
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 
2.37 3.05 3.09 3.44 3.34 3.41 3.60 3.64 3.74 ด ี

3 คณะบริหารธรุกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.71 3.24 3.39 3.52 3.52 3.43 3.52 3.65 3.67 ด ี

4 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.43 3.00 3.23 3.35 3.47 3.59 3.52 3.46 3.46 พอใช้ 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1.97 2.68 3.03 3.20 3.24 3.41 3.48 3.47 3.61 ด ี

6 คณะศลิปศาสตร ์ 0.70 2.93 3.21 3.45 3.58 3.72 3.74 3.53 3.53 ด ี
7 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ 2.06 2.88 3.10 3.33 3.38 3.48 3.54 3.56 3.58 ด ี
 

(รายละเอียดสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2565จ าแนก
รายหลักสูตร ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.2.2 ตารางที่ 1.1)  

2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวน 6 คณะ ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้   
มีคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพ ดังนี้  
 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     คะแนน  4.57 ระดับคุณภาพดมีาก 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คะแนน  4.73  ระดับคุณภาพดมีาก 
 3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   คะแนน  4.42 ระดับคุณภาพด ี
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คะแนน  4.47  ระดับคุณภาพด ี
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   คะแนน  4.63 ระดับคุณภาพดมีาก 
 6. คณะศิลปศาสตร์      คะแนน  4.41  ระดับคุณภาพด ี
 

เมื่ อ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2565 
พบว่า มีคณะที่มีระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 3 คณะ คิดเป็นร้อยละ 50.00 คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 
มีคณะที่มีระดับคุณภาพดี จ านวน 3 คณะ ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ทั้ งนี้  เมื่ อ เปรียบเทียบค่าคะแนนผลการประเมิน จากปีที่ ผ่ านมา พบว่า  มีคณะที่มีค่ าคะแนน 
การประเมินสูงขึ้นมาในระดับดีมาก จากปีการศึกษา 2564 มีเพียง 1 คณะ เพ่ิมมาในปีการศึกษา 2565 จ านวน 
2 คณะ ได้ แก่  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์   
มีคณะที่มีค่าคะแนนการประเมินลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 1 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เนื่องจากมีคะแนนผลการประเมินลดลงรายตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 ดังนี้   

ตารางท่ี 3 แสดงค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 - 2565 
จ าแนกรายองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 
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องค์ประกอบท่ี 
(1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. การผลติบัณฑิต 2.50 3.57 3.28 3.80 3.92 4.06 4.09 4.28 4.40 
2. การวิจัย 2.73 2.70 3.80 3.25 3.69 4.11 3.56 3.91 4.34 
3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.32 3.73 3.93 4.04 4.20 4.36 4.25 4.42 4.57 
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 
(2) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. การผลติบัณฑิต 3.12 4.24 4.25 4.28 4.30 4.55 4.55 4.47 4.41 
2. การวิจัย 4.48 4.92 4.94 4.15 4.88 4.24 4.39 5.00 5.00 
3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.86 4.48 4.64 4.47 4.65 4.62 4.65 4.75 4.73 
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 
(3) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. การผลติบัณฑิต 2.40 3.42 3.62 3.69 3.74 3.79 3.88 3.95 4.15 
2. การวิจัย 3.08 3.97 4.25 3.67 4.17 4.65 3.48 4.06 4.21 
3. การบริการวิชาการ 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.21 4.03 4.19 4.09 4.23 4.36 4.13 4.30 4.42 
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 
(4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. การผลติบัณฑิต 3.43 3.69 3.74 3.88 3.93 4.04 4.24 4.22 4.40 
2. การวิจัย 4.05 4.00 3.37 3.80 3.88 4.69 4.04 4.41 3.90 
3. การบริการวิชาการ 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.75 4.17 4.04 4.21 4.25 4.48 4.42 4.50 4.47 
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 
(5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. การผลติบัณฑิต 2.62 3.37 3.46 3.55 3.47 3.99 4.08 4.20 4.32 
2. การวิจัย 4.51 4.49 4.77 4.78 4.57 5.00 4.74 4.35 4.76 
3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.56 4.13 4.24 4.28 4.19 4.54 4.52 4.48 4.63 
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
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(รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-2565 จ าแนกรายตัวบ่งชี้ 

จ าแนกคณะ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.2.2 ตารางที่ 1.2) 

3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานปลัดกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 อยู่ ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนน (บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมาย) รายละเอียดดังตารางที ่4 - 5 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2565 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมายคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนนผลการประเมิน 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 3.25 5.00 3.51 4.00 ดี 3.46 5.00 3.58 4.10 ด ี
2. การวิจัย 4.04 5.00 4.50 4.51 ดีมาก 3.73 5.00 4.88 4.54 ดีมาก 
3. การบริการ
วิชาการ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4.  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก - 5.00 4.54 4.85 ดีมาก 
รวม 3.51 5.00 4.34 4.50 ดี 3.55 5.00 4.33 4.51 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี - - ดี ดีมาก ดี - - 

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.10 บรรลุค่าเป้าหมาย) องค์ประกอบ
ที่ 2 การวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.54 บรรลุค่าเป้าหมาย) องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิ ชาการ  ผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ ย  5.00 บรรลุค่ า เป้ าหมาย )  องค์ประกอบ 
ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00 บรรลุค่าเป้าหมาย) 
และองค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.85 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย) 

องค์ประกอบท่ี 
(6) คณะศิลปศาสตร์ 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. การผลติบัณฑิต 2.71 3.26 3.45 3.53 3.54 3.64 3.71 3.70 3.73 
2. การวิจัย 2.38 3.15 3.77 4.60 4.12 3.75 5.00 5.00 5.00 
3. การบริการวิชาการ 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ 3.50 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 2.80 3.61 4.00 4.23 4.12 4.08 4.40 4.40 4.41 
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัยน าเข้า 
( Input) ผลการประเมินอยู่ ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.55 บรรลุค่าเป้าหมาย) กระบวนการ (Process)  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00 บรรลุค่าเป้าหมาย) และผลลัพธ์ (Output) ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.33 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 

ตารางท่ี  5  แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 - 2565  
     จ าแนกรายองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. การผลิตบัณฑิต 3.00 3.17 3.05 3.15 3.61 3.74 3.85 3.93 4.10 
2. การวิจัย 3.56 3.79 3.82 4.04 4.22 4.46 4.21 4.45 4.54 
3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ 3.47 4.68 4.39 4.41 4.76 4.80 4.80 4.83 4.85 
รวม 3.54 3.94 3.76 3.85 4.23 4.27 4.33 4.42 4.51 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก 

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับสถาบันได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. เร่ งรัดการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566-2570 และด าเนินการถ่ายทอดแผนเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที 

2. ทบทวนและก าหนดเป้ามายในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้ท้าทายและตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

3. จัดท าแผนงานด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างทักษะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละหลักสูตรตามแนวทาง
ของ Outcome-Base Education (OBE) โดยพิจารณารวมไปถึงทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นที่จะท าให้นักศึกษา 
มีอัตลักษณ์เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ด้วย 

4. ควรน าเสนอข้อมูลประกอบการแสดงผลการด าเนินการย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้สามารถแสดงถึง
แนวโน้มของผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่ามีแนวโน้มลดลงหรือดีข้ึน  

(รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557-2565 จ าแนกรายตัว
บ่งชี้ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.2.2 ตารางที่ 1.3) 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ตามเกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีหน่วยงานที่รับการประเมิน จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงานอธิการบดี  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน พบว่า ทุกหน่วยงานมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนดังนี้  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา    คะแนน  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก  
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   คะแนน  4.95 ระดับคุณภาพดีมาก 
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คะแนน  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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4. ส านักงานอธิการบดี      คะแนน  4.91 ระดับคุณภาพดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 6 ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2565 ระดับหน่วยงานสาย
สนับสนุน 

(6.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์ประกอบท่ี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

20 ตัวบ่งชี้ 17  ตัวบ่งชี้ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินงาน 

4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. ภารกิจหลัก 4.60 5.00 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
3. การบรหิารและการจดัการ 3.80 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 4.30 4.90 4.75 4.94 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
ตารางท่ี 6 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2565 ระดับหน่วยงานสาย

สนับสนุน (ต่อ) 
(6.2) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

องค์ประกอบที ่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

20 ตัวบ่งชี้ 21  ตัวบ่งชี้ 22  ตัวบ่งชี้ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนนิงาน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. ภารกิจหลัก 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.92 
3. การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 4.95 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.95 4.95 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
(6.3) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที ่

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20  

ตัวบ่งชี ้
21  

ตัวบ่งชี ้
20  

ตัวบ่งชี ้
16  

ตัวบ่งชี ้
19  

ตัวบ่งชี ้
20 

ตัวบ่งชี ้
21 

ตัวบ่งชี ้
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนนิงาน 

4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. ภารกิจหลัก 4.95 4.78 4.70 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
3. การบริหารและการจัดการ 4.40 4.20 5.00 4.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบที ่

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20  

ตัวบ่งชี ้
21  

ตัวบ่งชี ้
20  

ตัวบ่งชี ้
16  

ตัวบ่งชี ้
19  

ตัวบ่งชี ้
20 

ตัวบ่งชี ้
21 

ตัวบ่งชี ้
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4.33 4.67 4.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 4.65 4.65 4.80 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ตารางท่ี 6 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2565 ระดับหน่วยงานสาย
สนับสนุน (ต่อ) 

(6.4) ส านักงานอธิการบดี 

องค์ประกอบท่ี 
ส านักงานอธิการบดี 

22 ตัวบ่งชี้ 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินงาน 

4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. ภารกิจหลัก 4.33 4.33 4.58 4.50 4.33 4.67 4.92 4.92 4.92 
3. การบรหิารและการจดัการ 4.60 4.80 4.40 4.60 4.60 4.80 4.80 5.00 4.80 
4. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.33 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 4.41 4.50 4.59 4.64 4.55 4.73 4.91 4.95 4.91 
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

รายละ เ อียดผลการประ เมินคุณภาพการศึ กษาภายใน  ประจ าปี การศึ กษา  2557-2565  
ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ จ าแนกหน่วยงาน ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.2 
ตารางที่ 1.4-1.7 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566  
เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  1 2/2566 เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2566 
มีมติรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2565 

ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ในฐานะผู้อ านวนการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน กล่าวสรุปตามเอกสารในระเบียบวาระ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.3 รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 ให้จัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืน อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และจัดสรรให้กองทุนสวัสดิการ และ 
ตามข้อ 11 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน
พนักงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ 
การรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับแนวทางตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2566 เมื่อวันที่  11 มกราคม 2566 ระเบียบวาระที่  1.2.5 รายงานผล 
การด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์ สิน พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเงิน แม้จะเป็นรายงานเกี่ยวกับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ก็ตาม  ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ได้น ารายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่าย
เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
และทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานและ
การรับจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดสรุปผลการด าเนินงานและการรับ
จ่ายเงินกองทุนดังตาราง 

 



 

 
 
 
 

  

ตารางสรุปรายรับ - รายจ่ายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย     

แหล่งเงิน 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เงินงบประมาณ เงินรายได้ 
 รวม 

เงินงบประมาณ 
และเงินรายได้  

เงินงบประมาณ เงินรายได้ 
 รวม 

เงินงบประมาณ 
และเงินรายได้  

รายรับ   

  

1. รายรับจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากรประจ าปี 
(เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ, พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ และลูกจ้างเงินรายได้ ) 

374,265,700.00 9,106,000.00   383,371,700.00  357,402,500.00 9,188,900.00 366,591,400.00 

  
2. รายรับที่ได้รับจัดสรรเพิ่มระหว่างปี  

(เงินประจ าต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ ตกเบิก) 

5,194,360.97 - 5,194,360.97 3,619,000.00 - 3,619,000.00 

รวมรายรับ 379,460,060.97 9,106,000.00 388,566,060.97 361,021,500.00 9,188,900.00 370,210,400.00 

รายจ่าย  

  1. รายจ่ายเงินเดือน 361,724,900.58 7,786,280.22 369,511,180.80 335,666,126.94 8,393,364.52 344,059,491.46 
  2. รายจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 5,091,040.00 - 5,091,040.00 6,711,156.13 - 6,711,156.13 

  3. โอนเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  
(เงินสมทบ 0.04) 9,122,087.58 - 9,122,087.58 8,540,750.00 - 8,540,750.00 

รวมรายจ่าย 375,938,028.16 7,786,280.22 383,724,308.38 350,918,033.07 8,393,364.52 359,311,397.59 
รายรับหลังหักรายจ่าย 3,522,032.81 1,319,719.78 4,841,752.59 10,103,466.93 795,535.48 10,899,002.41 



 
จากตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สรุปได้ดังนี้ 
1. รายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน 379,460,060.97 บาท รายจ่าย 375,938,028.16 บาท รายรับ

มากกว่ารายจ่าย 3,522,032.81 บาท  
2. รายรับเงินรายได้ 9,106,000.00 บาท รายจ่าย 7,786,280.22 บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย 

1,319,719.78 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 

ซึ่งตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 หากมีเงินเหลือจ่ายจ านวนเท่าใด ให้จ่ายส่วนที่เหลือให้กองทุนสวัสดิการ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายสถิต อรุณแสง ในฐานะรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบกองบริหารงานบุคคล ชี้แจงว่ารายงานนี้เป็นการ
ปฏิบัติตามข้อ ตามข้อ 11 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานและการรับจ่าย
เงินกองทุนพนักงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยในส่วนของรายละเอียด
มอบให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวสรุปตามเอกสารในระเบียบวาระ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2566  
เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้  หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุม ได้รับทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไขขอเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม  

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดรับรอง รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่  
13 ธันวาคม 2566 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 
ยกเว้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิได้มาประชุมรับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งทีพ่ิเศษ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 5/2566  
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุม ได้รับทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไข 
ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม  

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดรับรอง รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่พิเศษ 5/2566 
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ 5/2566 
ยกเว้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิได้มาประชุมรับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อทราบ – เพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่องสืบเนื่อง 
      -ไม่มี- 

3.2 เรื่องค้างเพื่อทราบ – เพื่อพิจารณา 
3.2.1 พิจารณารายงานผลการศึกษาการปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

 (ระเบียบวาระท่ี 3.2.2 ของการประชุมสภาฯ ครั้งที่พิเศษ 5/2566) 

ด้วยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ออกแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ และให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับที่ไม่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้พิจารณาศึกษาการปรับปรุงข้อบังคับให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว มติที่ประชุมให้รวบรวมผลการศึกษาการปรับปรุงข้อบังคับให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากการประชุม ฯ  
ครั้งที่ 9/2566 และ ครั้งที่ 10/2566 จัดท าเป็น “รายงานผลการศึกษาการปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

1. ทราบรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. พิจารณาก าหนดหลักการเพ่ือมอบให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการปรับปรุง ร่าง ข้อบังคับฯ 
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ  

ของคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
สุวรรณภูมิ ได้สรุปรายงานผลการศึกษาให้ที่ประชุมทราบก่อน ขอเชิญคุณพีระศักดิ์  จีนันตะ นิติกร ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยสรุปรายงานผลการศึกษา  

นายพีระศักดิ์  จีนันตะ นิติกรส านักงานสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สรุปรายงานผลการศึกษาแนว
ปฏิบัติดังกล่าวของคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ านาจออก 
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษา ฉบับที่  1  และ ฉบับที่  2  เพราะมาตรา 10  
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ให้อ านาจไว้ แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องหรือไม่ขัดกับธรรม
ภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
พ.ศ. 2542 รวม 6 ข้อ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 รวม 7 ข้อ และหลักธรรมาภิบาลตามหลักสากล 10 ข้อ ที่แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ระบุไว้ 
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 2. แนวปฏิบัติดังกล่าว บางข้อ เช่น ข้อ 10, 11 และ 14 ขัดกับหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นหลักหนึ่ง 
ในหลักธรรมาภิบาล เพราะแนวปฏิบัติบางข้อดังกล่าวขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ จึงมีแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 37  
วรรคท้าย ให้ใช้บทบัญญัติตามกฎหมายเฉพาะบังคับแทนการใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเฉพาะ  
 3. แนวปฏิบัติดังกล่าวบางข้อ เช่น ข้อ 12 และ 19 ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีข้อพิจารณาจะใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ บังคับ 
 คณะกรรมการ ฯ เห็นว่าควรใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ บังคับ เพราะทั้งแนวปฏิบัติ ฯ  
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่างเป็นกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเหมือนกัน เมื่อข้อบังคับ  
ของมหาวิทยาลัยออกโดยอาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึงน่าจะใช้บังคับได้ 
 ฉะนั้น ที่แนวปฏิบัติดังกล่าว ข้อ 38 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ว่าด้วย  
การสรรหานายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความในข้อ 12 และข้อ 19 ของแนวปฏิบัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
20 ธันวาคม 2566 จึงมีข้อพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อบังคับที่ออกมาแล้วจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยไม่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าวได้หรือไม่ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา พิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ฯ ก็ได้ 
 4. แนวปฏิบัติดังกล่าวบางข้อสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เช่น ข้อ 23 สอดคล้องกับหลัก
ประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ หลักโปร่งใสเปิดเผย และหลักนิติธรรม 
หรือข้อ 5 - 9 สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจึงควรยึดถือปฏิบัติตาม 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า แนวปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมีอยู่ 38 
ข้อ จะมีอยู่ 5 ข้อ ที่มีปัญหา ขออนุญาตหยิบยก 5 ข้อนี้ ขึ้นมาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เริ่มต้นด้วยข้อ 10 ของ
แนวปฏิบัติตามหลักตามธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ซึ่งระบุไว้ว่าการได้มาซึ่งนายกสภา ฯ และกรรมการสภา ฯ จะมีสัดส่วนโดยมีบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนกรรมการแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 15 นั้นเป็น
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งใน (5) ระบุว่า ต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน  
ซึ่งคือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนภายในนั้นมี 14 คน ภายนอกนั้นบวกอีกหนึ่งคนคือนายกสภา ฯ เพราะฉะนั้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมี 15 คน แต่ภายในมี 14 คน แต่ทางแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม บอกว่าต้องมีบุคคลภายนอก 2 ใน 3 ซึ่งในเมื่อกฎหมายเฉพาะของมหาวิทยาลัยกล่าวคือ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 บัญญัติไว้อย่างนี้ เราคงไม่สามารถที่จะปฏิบัติ 
ตามแนวปฏิบัติดังกล่าวของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เพราะจะเป็นการขัดกับ
กฎหมายเฉพาะนี้ ซึ่งจะท าได้ต่อเมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  
โดยการจะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับนี้ มหาวิทยาลัยไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว  
ข้อ 10 นี้ได้ คณะกรรมการปรับปรุง ฯ มีความเห็นเช่นนี้ ไม่ทราบที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร ส าหรับแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวข้อ 10 นี้เกี่ยวกับสัดส่วนของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอก 
ที่ว่าจะต้องมีสองในสามแต่กฎหมายเขียนว่ามี 14 คนนายกเป็น 15 คน ดังนั้นข้อ 10 นี้มีใครมีความเห็น 
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า ผมเห็นว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 นั้นเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวของกระทรวงการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ ง เขาวางแนวออกมานั้นหลายข้อที่ปฏิบัติ ได้ยาก คือวางแนวปฏิบัต ิ
มาเหมือนเป็นอุดมคติหรืออยากจะให้ออกมาดีอย่างนั้นอย่างนี้  แต่ว่าอย่างที่ท่านนายก ฯ ได้พูดว่าหากจะท าตาม
แนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เพราะว่าหากไม่แก้ไข
พระราชบัญญัติ ฯ นั้นการที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็เป็นแนวปฏิบัติที่มีศักดิ์เป็นเพียงกฎ 
ซึ่ ง เราก็พยายามที่จะท าให้สอดคล้องในทางที่ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ แล้ว  แต่ว่ าอะไรก็ตาม 
แต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติก็ต้องด าเนินการตาม 

ศาสตราจารย์ พิ เศษชัยสิทธ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า  ความเห็นของ 
ท่านอุปนายก ฯ ก็จะสอดคล้องกับที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่สองในข้อ 37 โดยข้อ 37 มีการยกเลิกโดยฉบับที่สอง และก็ใช้ข้อความใหม่ในแนวปฏิบัติ ฯ ฉบับที่ 2 ข้อ 37  
วรรคสอง ที่ระบุว่า แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันศึกษาหากมีประการใดขัดกับพระราชบัญญัติ  
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษานั้นก่อน  
จนกว่าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านอุปนายก ฯ  
ไดใ้ห้ความเห็นมา เพราะฉะนั้นผมคิดว่า น่าจะไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับให้เป็นตามหลักแนวปฏิบัติดังกล่าว
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้อ 10 แต่อย่างใดต่อไป 

ข้อ 11 ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภาอุดมศึกษา 
และกรรมการสภาอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการสรรหานายกสภาอุดมศึกษาและกรรมการสภาอุดมศึกษาผู้ทรงวุฒิ  
ให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภาและกรรมการสภา แนวปฏิบัติ  ฯ ข้อนี้ระบุไว้ว่า 
ต้องมีการสรรหาก่อนครบวาระ แต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ 2548 มาตรา 16 วรรค
ท้ายระบุว่า ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) 
(4) และ (5) ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง กฎหมายเฉพาะของเราให้สรรหาหลังจากพ้นต าแหน่ง
แล้ว โดยให้สรรหาภายใน 90 วัน เพราะฉะนั้นเราคงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวข้อ 11 ไม่ได้ เพราะจะเป็นการ
ขัดกับกฎหมายนี้ ซึ่งข้อ 37 ของแนวปฏิบัติ ฯ ฉบับที่สองก็ให้เราถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะไปก่อนจนกว่าจะมี
การแก้ไข  

ข้อ 13 ระบุว่า ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งนายกสภาหรือกรรมการสภาไม่ควรจ ากัดเกณฑ์อายุของผู้ด ารง
ต าแหน่งแต่ผู้ด ารงต าแหน่งควรผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะและเพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ควรจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ล าดับดังกล่าวอยู่เดิมด้วย ข้อ 13 นี้เราน่าจะ
ปฎิบัติตามได้ ที่ประชุมเห็นอย่างไรข้อ 13 นี้ ผมเห็นว่าน่าจะปฏิบัติได้ 

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ กล่าวว่า คงจะปฏิบัติได้แต่ประเด็นว่าใครจะ
เป็นผู้ที่ด าเนินการในเรื่องการจัดอบรม หลักสูตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หรือว่าจะให้สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นเป็นผู้จัดอบรม  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไม่ได้ระบุไว้ว่าใครเป็นผู้จัด
อบรม มีปัญหาว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดได้หรือไม ่ท่านอ่ืนมีความเห็นอย่างไร ในนี้ไม่ระบุว่าใครเป็นผู้จัดอบรม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากกรรมการบริหาร 
กล่าวว่า ผมเข้าใจว่าตอนนี้ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเอง มีจัดหลักสูตรที่ว่าอบรม
กลุ่มของสภามหาวิทยาลัย ผมไม่แน่ใจว่าหลักสูตรตรงนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เขียนเพ่ือเชื่อมโยงหรือไม่ ที่ตอนนี้เขามีหลักสูตรอยู่หลักสูตรหนึ่งที่รองอธิการบดีธานีธานี สมวงศ์ เคยไปอบรม
หลักสูตรนี้  หากมหาวิทยาลัยมาจัดเองก็เหมือนคราวที่แล้วตอนนั้นมหาวิทยาลัยโดยมีท่านราชัย อัศเวศน์  
มาอบรมทางสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดตอนนั้นเราก็มีอบรมไปครั้งนึง คราวนี้หากจะไปด าเนินการตรงนั้นผมว่าหาก
เป็นหน่วยงานภายนอกที่เป็นคนที่ออกแนวปฏิบัติ ฯ นี้มาเขาอาจจะเน้นประเด็นที่อยากให้รู้  
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ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม มีสถาบันคลังสมองซึ่งจะจัดอบรมให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยจัดอบรม 
ปีละประมาณ สองรุ่นแต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าผมพอดีตอนนั้นอยู่ที่  มทร.แห่งหนึ่งเขาให้ไปอบรมเขาก็ส่ง
อาจารย์ที่เป็นกรรมการสภา ฯ ไปร่วมด้วยเพราะว่าหากไปอบรมหลักสูตรแล้วตอนนี้ข้อคุณสมบัติของที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดของผู้ทรงคุณวุฒิ มีอยู่ว่าหนึ่งเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเดิม สองผ่าน
อบรมหลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรหนึ่งเขาบอกว่าหลักสูตรของสถาบันคลังสมองมี  3 หลักสูตร มี 3 ข้อ เพราะฉะนั้น
ต้องการที่จะให้กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการในส่วนของฝ่ายสภาคณาจารย์
ไปอบรมหลักสูตรนี้ก็จะดีเพราะว่าจะเป็นตัวยืนยันว่าเราจะมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่รู้ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง
แล้วก็ควรท าอย่างไร  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า ตามที่ท่านดร.พยุง  
ศักดาสาวิตรกล่าวมานั้นเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก หากจะให้อบรมทุกคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ผมเลยมี
ความเห็นว่าเราก็จัดเองโดยเอาหลักสูตรของคลังสมองมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดโดยน า
หลักสูตรของสถาบันคลังสมองมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นอย่างไรหรือท่านอธิการบดีมี
ความเห็นอย่างไร  

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง กล่าวว่า เห็นชอบ
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการน าไปปฏิบัติเพราะมหาวิทยาลัยมีการหารือกันในองค์กรของเราแล้ว ในเรื่องของการจัด
อบรมหลักสูตรซึ่งอาจจะน าหลักสูตรของสถาบันคลังสมองหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมาอบรม  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า จัดอบรมไปในคราวเดียวกัน  
ก็มีมติให้ทางมหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดอบรมตามข้อ 13 นี้ 

ข้อ 12 ในการสรรหานายกก็ดีในการสรรหากรรมการก็ดี ข้อ 12 นี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวตามที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดมามีบุคคลภายนอกมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการสรรหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนี้ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศ ทั้งนี้ ประธานกรรมการควรเป็น
บุคคลภายนอกส าหรับบุคลากรภายในก็ให้ผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรภายในและไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
ส่วนวรรคสองนั้นเป็นเรื่องที่ ไม่ ใช้กับสถาบันบางแห่งก็ขอให้ พิจารณาข้อ  12 นี้  เพราะว่าการสรรหา 
ที่ผ่านมาตามข้อบังคับของเรานั้น หากเป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยของเราก็มีข้อบังคับโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาจากรรมการผู้ทรงวุฒิเป็นประธานแล้วก็บุคลากรภายในเป็นกรรมการ ส่วนการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น ก็มี 15 คน มีนายกสภา ฯ เป็นประธานและมีกรรมการซึ่งมาจากบุคลากรภายใน 14 
คน รวม 15 คน ไม่มีบุคคลภายนอก แต่ในแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ ให้มาจากบุคคลภายนอกมากว่ากึ่งหนึ่งแล้ว 
ก็ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศก าหนด ซึ่งเวลานี้ก็ยังไม่เห็นประกาศ  
เพียงแต่บอกว่า หากใครเคยเป็นกรรมการสภาที่ไหนมาก่อนก็มาเป็นกรรมการสรรหาได้ ก็อยากให้พิจารณา  
ข้อ 12 นี้เพราะเป็นเรื่องข้อส าคัญ  

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า พอดีผมได้ช่วยยกร่างเรื่องของการ 
เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิบางแห่ง ตามที่ท่านายกสภา ฯ ได้กล่าวเราติดขัดตรงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เพราะฉะนั้นเราจะมาใช้แนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทั้งหมดคงไม่ได้ ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขาต้องการให้เป็น 2 
ใน 3 นั้น เราคงปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าติดข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 แต่ในคุณสมบัติมาตรา 15 ก็ตาม คุณสมบัตินี้หากเราท าตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ก็ควรจะท าเพราะว่าเราควรจะท าในสิ่งที่เราท าได้ สิ่งที่เราท าไม่ได้เราก็บอกว่าติด
เรื่องของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซ่ึงเขาจะก็จะก าหนดคุณสมบัติมาให้เมื่อก่อน
เขาจะก าหนดรายการมาให้แต่ว่าเขาท าไม่ทันและเขาไม่ได้ท ามาว่าสมมุติว่ามีรายชื่อจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมา 200 รายชื่อ หากอยู่ใน 200 รายชื่อนี้ถือว่าได้ แต่ตอนหลังเขาท าไม่ทันหรือไม่ได้
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ท า เขาก็เลยก าหนดคุณสมบัติมาข้อหนึ่งน่าจะคือเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาก่อน ข้อสองก็
ผ่านหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร และข้อสามคือหลักสูตรสถาบันคลัง เเละก็ยังมีเขียนต่อไปว่าหากมีความรู้ความสามารถ
ซึ่งเหมือนกับว่าไม่ได้ก าหนดไว้ว่าหากไม่มีทั้งสามข้อจะไม่สามารถเป็นได้ ซึ่งอยากจะดูคุณสมบัติตรงนั้นหากเรา
ปฏิบัติตามนั้นได้ก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับว่าเราปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้หรือเราได้ท าไปบางส่วน ไม่ใช่เราไม่ได้ท า  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า ตามที่ท่านดร.พยุง  
ศักดาสาวิตรได้ให้ความเห็นดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ออกมาภายหลังเป็นไปอย่างที่ท่านพูดเพราะว่าตามข้อ 12 นี้ จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนดแต่
ทีนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังไม่ได้ก าหนดแล้วก็ไม่มีการส่งรายชื่อมาแต่ก็มี
หนังสือเวียนฉบับหนึ่งออกมาเป็นไปอย่างที่ท่านดร.พยุง ศักดาสาวิตรให้ความเห็น แต่ประเด็นส าคัญก็คือ ในข้อ 12 
นี้เขาบอกว่ากรรมการสรรหานายกก็ดี กรรมการสรรหากรรมการสภาก็ดี จะต้องเป็นบุคคลภายนอกมากกว่ากึ่งหนึ่ง 
ตรงนี้ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเราไม่มีบุคคลภายนอกเลยก็มีปัญหาว่าเราจะใช้ข้อบังคับของเรา ซึ่งข้อบังคับเรานั้น
ออกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย
ที่จะออกข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหานายกและกรรมการสภามหาวิยาลัยได้ เพราะฉะนั้นข้อบังคับปัจจุบัน
ของเราที่มีกรรมการสรรหา 15 คน โดยมีนายกสภา ฯ เป็นประธานนั้น เป็นข้อบังคับที่ออกโดยมาตรา 15 ซึ่งเป็น
พระราชบัญญัติของเราโดยเฉพาะ ก็มีปัญหาว่าเราจะแก้ไขตามข้อ 12 หรือไม่ ประเด็นอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองว่าเราควร
จะแกไ้ขตามข้อ 12 ของแนวปฏิบัติดังกล่าวหรือยังคงให้เป็นไปตามข้อบังคับของเรา 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า หากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ไม่ได้ระบุว่า 1 2 3 4  หากเราแก้ได้เราก็ควรจะแก้เพราะว่าบางแห่งก็แก้เพ่ือที่จะให้
ไปสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตอนนี้บางแห่งที่ผมเป็น
กรรมการอยูก่็แก ้แต่ว่าก็ต้องไปแก้ข้อบังคับซึ่งสภา ฯ สามารถท าได ้

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผมอยากจะให้ช่วยกันพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบทีเดียว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากกรรมการบริหาร 
กล่าวว่า คือผมเข้าใจว่าทางคณะกรรมการที่จะปรับปรุงก็ได้มีท าข้อเสนอเข้ามาเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วเมื่อฟัง
กับท่านอุปนายก ฯ แล้วเราก็มองว่าบางอย่างสิ่งที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยากให้
เราท านั้นเป็นแนวฏิบัติที่ดี แต่เมื่อเราพอจะสามารถท าได้อย่างเช่นเรื่องอบรมเราก็ท า แต่อะไรที่กระทบต่อ
วัฒนธรรมของเราหรือว่าอะไรต่าง ๆ มองแล้วไม่ได้ไปช่วยท าให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผมคิดว่าเรา 
ก็ยังรักษาไว้ แล้วก็ลองดูคนอ่ืนที่เขาได้ลองแก้แล้วมีปัญหาอะไร หากเราไปแก้แล้วมีปัญหาและต้องกลับมาแก้อีกที 
จะล าบากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองพิจารณาจากแนวที่ทางคณะกรรมการปรับปรุง  ฯ ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านนายก ฯ  
ได้เรียนซึ่งได้น าเสนอว่าเราควรจะปรับตรงไหน ซึ่งเรื่องที่สามารถท าได้เช่นเรื่องอบรมก็ท า ส่วนเรื่องอ่ืนหากเขายังไม่
บังคับมาและไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติเราก็น่าจะชะลอไว้เป็นความคิดเห็นของผม 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า ที่ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์  
วัชรศรีส าเริง พูดถึงกรรมการปรับปรุงนั้นในชั้นประชุม มีท่านราชัย อัศเวศน์ได้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้อ 12 นี้ไว้  
ที่จะเป็นปัญหาว่าจะใช้ข้อบังคับซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจะเป็น  15 คน มีนายก
เป็นประธาน แต่แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลก าหนดให้ว่าต้องมีบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพราะฉะนั้น
จึงขัดกันระหว่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรากับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ท่านราชัย อัศเวศน์ให้ความเป็น
อย่างนี้ ข้อบังคับทั้งสองฉบับของมหาวิทยาลัยดังกล่าวออกโดยอาศัยมาตรา 15 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงมีผลบังคับได้มีศักดิ์เท่ากับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาน
อุดมศึกษาซึ่งเป็นบัญญัติหรือกฎเหมือนกันจึงต้องใช้ข้อบังคับทั้งสองฉบับซึ่งออกตามกฎหมายเฉพาะคือ
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 แต่จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับทั้งสองฉบับให้สอดคล้อง
กับแนวปฎิบัติข้อ 12 ดังกล่าวก็ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่สภาจะพิจารณาในข้อที่ 12 นี้ ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องส าคัญทีเดียว คงจะพิจารณาโดยรีบด่วนในวันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เลื่อนไปพิจารณาให้รอบคอบ  
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญทีเดียว ไม่ทราบที่ประชุมจะมีความเป็นอย่างไร 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กล่าวว่า จากที่ท่านราชัย อัศเวศน์ให้ความเห็นและรายละเอียดต่าง ๆ อันแรกผมเห็นด้วยกับท่านนายก ฯ  
ท่านอุปนายก ฯ ว่าหากเราใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติเรา หากแนวปฏิบัติดังกล่าวไปขัดเราก็ต้องยึดพระราชบัญญัติ
เราเพราะว่าเป็นกฎหมายเฉพาะแต่หลักการในการที่เราจะตีความศักดิ์กฎหมายนั้นกฎหมายเฉพาะและกฎหมาย
ทั่วไปอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วและกฎหมายใหม่ก็จะตัดกฎหมายเก่าในบทบัญญัติเดียวกันแล้วผมมีความรู้สึกว่ากรณี
นี้เราต้องพิจารณาด้วย อย่างกรณีนี้เป็นกรณีแรกที่เราใช้พระราชบัญญัติเราในการออกอนุบัญญัติออกมาใช่หรือไม่ 
เป็นข้อบังคับต่าง ๆ แต่พระราชบัญญัติอุดมศึกษานั้นหากเกิดเรามองพระราชบัญญัติอุดอุดมศึกษานั้นเหมือนกับที่
เค้าใช้ค าว่า Uniform law เหมือนกฎหมายกลาง และพระราชบัญญัติอุดมศึกษานั้นเมื่อออกแนวปฏิบัติออกมาแนว
ปฏิบัติของพระราชบัญญัติอุดมศึกษา การดูศักดิ์กฎหมายต้องดูองค์กรที่ออกด้วยการออกแนวปฏิบัติตรงนี้จริง ๆ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีหากเทียบกับของเราเป็นกฎออกโดยพระราชบัญญัติเราข้อบังคับแต่ศักดิ์ของ
องค์กรที่ออกคือรัฐมนตรีเป็นคนออกแนวปฏิบัติดังกล่าวของรัฐมนตรีน่าจะมีศักดิ์ที่สูงกว่า ถามว่าท าไมผมถึงมอง
ประเด็นนี้ผมพยายามศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านอัคร จุฬารัตน์ และสถาบันพระปกเกล้า หรือท่านมานิตย์  
จมุปา ก็ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ในเรื่องของศักดิ์ของกฎหมายประเด็นนี้ด้วย 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็น
ประเด็นส าคัญ แล้วก็จะมีข้อ 14  แล้วข้อ 19 เกี่ยวกับเรื่องการสรรหาอธิการบดีซึ่งจะมีประเด็นข้อกฎหมายอย่างนี้  
เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เลื่อนไปก่อน แล้วก็ขอให้รศ. ดร.มนตรี สังข์ทองช่วยศึกษาประเด็นนี้แล้วก็ท าความเห็น
อย่างที่รศ. ดร.มนตรี สังข์ทองพูดมาเพ่ือมาประกอบการพิจารณาในคราวหน้า ไม่เฉพาะข้อ 12 นี้เท่านั้นยังรวมถึง 
ข้อ 14 กับข้อ 19 ด้วยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ซึ่งมีประเด็นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ท่านเริ่มพูด
แสดงความเห็นมาผมว่าน่าสนใจทีเดียวอยากให้ท่านท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมาน าเสนอความเห็นในคราวหน้า 
เพ่ือจะได้เป็นการระดมความคิดเห็นเพราะว่านี่เป็นความคิดเห็นของท่านราชัย อัศเวศน์เท่านั้น ที่ท่านพูดมานั้น
อาจจะมีข้อคิดเห็นที่ดีกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตเลื่อนไปก่อน 

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องของกฎหมายที่เราใช้ในเรื่องของการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยของเรา ประเด็นส าคัญอยู่ตรงนี้ ผมได้ศึกษาแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และความเห็นส่วนตัวผมเห็นว่าเขาออกมาในเชิงอุดมคติ ต้องการจะให้ทุกอย่าง
เป็นไปอย่างโปร่งใสอย่างเป็นธรรมได้คนที่มีคุณภาพโดยไม่ได้มีการเลือกฝักไฝ่ฝ่ายใด เพราะฉะนั้นแนวการก าหนด
องค์กรที่จะคัดเลือกก็คือกรรมการคัดเลือกนั้นถึงก าหนดว่าให้คนภายในเกือบจะไม่เกี่ยวข้องเลยให้คนภายนอกกว่า
ครึ่งให้บุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งฟังดูดี แต่ว่าอย่าลืมการบริหารสถาบันอุดมศึกษานั้นก็เหมือนกับการบริหาร
องค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือของรัฐอ่ืน ที่ผู้บริหารนั้นจะต้องมีทั้งนอกจากความรู้ความเข้าใจแล้วจะต้องสามารถที่
จะอ านวยสิ่งที่จะเป็นปัจจัยส าคัญในการมาบริหารสถาบันอุดมศึกษานั้นได้ และในหลายเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเขียนออก
มาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ จึงต้องบ่ายเบี่ยงไปบอกว่าหากยังใช้ไม่ได้ก็ให้ใช้ตามเดิมไปก่อนให้ใช้ตามกฎหมายเดิมไปก่อน
เพราะท่ีเขียนออกมานั้นรู้แล้วว่าใช้ไม่ได้ การเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยโดยให้บุคคลภายนอกส่วนใหญ่เป็นผู้เลือก 
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยให้บุคคลภายนอกส่วนใหญ่เป็นผู้เลือก  ฟังดูดีแต่บุคคลภายนอกนั้นเขาไม่
รู้จักมหาวิทยาลัยนี้ดี เขาเป็นบุคคลภายนอกเพราะหากเขารู้ดีก็หาว่าเขาไม่ใช่บุคคลภายนอกอีก เขาจะบริหาร
มหาวิทยาลัยให้คนที่ไม่รู้เลยมาเลือกเขาก็อาจจะเลือกใครก็ไม่รู้ที่เข้ามาแต่ว่าอย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึน้มาได้นั้นบางทีบุคคลบางคน องค์กรบาง
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องค์กรมีบทบาทส าคัญมากในการท าให้มหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นมาได้ และคนนี้หรือว่าองค์กรนี้เขาก็ยังอยากจะให้
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเขาอยู่ ปรากฏว่าหากบุคคลภายนอกเลือกเขาไม่รู้จักเขาไม่เลือก แล้วก็เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยก็เป็นไม่ได้ทั้ง ๆ ทีห่ากเขาอยู่นั้นเขาสนับสนุนได้อีกเยอะมากก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นผมไม่มีอะไรมากกว่า
อยากจะเรียนฝากท่านกรรมการที่จะไปศึกษาในเรื่องนี้ ขอให้ค านึงถึงความเป็นไปได้และก็ประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลัยที่จะได้คนซึ่งรู้เรื่องพอสมควรเข้ามาต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งนั้นกรรมการสภาบางคนที่เป็น
ต่อเนื่องมานานเพราะเขามีประวัติของการที่จะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยนี้มาและหากขาดเขาไปคนหนึ่งความ
ช่วยเหลือต่อมหาวิทยาลัยหายวูบไป มหาวิทยาลัยก็อยากจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ แต่ว่าด้วยความโปร่งใสด้วยอุดมคติ
แล้วบอกว่าเป็นมาหลายสมัยแล้วไม่ควร และควรมีข้อก าหนดบางอย่างบอกว่าไม่ควรจะเป็นเกินกว่าเท่านั้นเท่านี้
สมัยไว้ด้วยเพราะฉะนั้นควรพิจารณาให้ละเอียด 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ช่วยบันทึกความเห็นของท่าน
อุปนายก ทุกถอ้ยค า เพราะทุกถ้อยค าของท่านนี้มีเหตุมีผลมีประโยชน์อย่างยิ่ง 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า ก็ เห็นด้วยกับท่านอุปนายก  
การตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือนายกสภา กรรมการ หรืออธิการบดี 3 เรื่องทีี่ีท่านให้รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง 
ไปหาข้อมูลก็ เห็นด้วยว่าอยากจะเข้าคณะกรรมการยกร่างก่อนเพราะว่ าจะได้ท าข้อมูลให้ครบถ้วน  
ถึงจะอยากจะน ามาเสนอสภาเพราะว่าผมก็นั่ งอยู่ ในกรรมการยกร่างนี้ของบางแห่งก็มีการถกแถลงกัน   
แล้วก็คิดว่าตอนนี้มีบางแห่งเขาท าไปแล้วผมอยากให้เอาของราชมงคลบางแห่งหรือราชภัฏ  อ่ืน ๆ 10 แห่ง  
มาดูว่าเขาท ากันอย่างไร ผมเรียนว่าที่เขาท าไปแล้วโดยส่วนใหญ่ที่ผมมีข้อมูลอยู่ส่วนใหญ่ หากอันไหนแก้ได้ให้เป็น
ตามแนวปฏิบัติเขาก็แก้ เพราะว่าหากเราไม่ท าตามแนวปฏิบัตินี้ หลังจาก 20 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะมีการสรรหา  
หากมีข้อขัดแย้งจะไม่สามารถรู้ว่าใครถูกใครผิด ผมคิดว่าเราควรให้กรรมการยกร่างน ามาเสนอเพ่ือท าให้ครบถ้วน
ถูกต้อง 

นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ดิฉันคิดว่าเราน่าจะมีความ
คิดเห็นที่ตกผลึกมาไม่เท่ากันคะ เพราะว่าเท่าที่ดูมานั้นไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือราชมงคลนั้นเป็น
มหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาเข้าไปสู่ชุมชนเมื่อเข้าไปสู่ชุมชนจึงไปเอา Concept ของต่างประเทศเข้ามาว่าชุมชนจะต้อง
เข้ามีีส่วนเข้ามาคัดเลือก ฉะนั้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกกฎหมายมา 
ก็เลยจะไปดึงเอาส่วนดังกล่าวเข้ามาพัฒนาโดยเร็ว ซึ่งค่อนข้างจะยากที่จะไปเอาชุมชนเข้ามาในขณะที่จากชุมชน
ไม่ได้มีอะไรที่รองรับมาก่อนแต่เราดึงเอามหาวิทยาลัยเข้าไปสู่ชุมชนทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งราชภัฏหรือราชมงคล   
ทีนี้พอเราเอาไปสู่ชุมชนในหลักการเขาจะต้องเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับคนที่บริหารจริงหรือคนที่มีอ านาจหรือ
คนที่มีวิชาการจริงเพ่ือที่จะให้ผสมผสานกันระหว่างความต้องการของชุมชนหรือความรู้ของชุมชนกับเทคโนโลยีที่สูง
ให้เข้ากันได้ ทีนี้หากเป็นข้อขัดแย้งมาดิฉันเห็นด้วยว่าถ้าเรามีพระราชบัญญัติซึ่งผ่านมาโดยสภา ฯ แน่นอนสูงกว่า
ข้อบังคับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเราสามารถที่จะพัฒนาในส่วนของเรานี้ได้ 
ค่อย ๆ ปรับไปจะไม่มีอะไรผิด เพราะว่าหลักการของเขาต้องการเอาชุมชนเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในเมื่อเรายัง
พัฒนาขึ้นมาในหลักการของเรามีคนที่มีเทคโนโลยีสูงหรือคนที่มีความรู้เข้ามาเริ่มต้นก่อน จะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนกันไป 
ฉะนั้นในการที่จะแก้ข้อบังคับหรือข้อกฎหมายของเราที่จะให้เข้าไปสู่ในส่วนที่เค้าตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั้นจะต้องค่อยค่อยพัฒนาไป ดิฉันเห็นด้วยกับที่ท่าน
ดร.พยุง ศักดาสาวิตรกล่าวกับท่านอุปนายก ฯ กล่าวว่า จะต้องมีอะไรที่จะต้องพยายามแก้ไขไปโดยอาศัยการแก้ไข
ของเราให้ปรับเปลี่ยนเข้าไปให้ใกล้กันหรือให้เท่า ๆ กันในภายหน้าเมื่อมหาวิทยาลัยเราเข้าไปสู่เป็นมหาวิทยาลัย
ชุมชนที่แท้จริงแล้วชุมชนนั้นเค้าสามารถที่จะโอบอุ้มมหาวิทยาลัยของเขาได้เต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากกรรมการบริหาร 
กล่าวว่า ในการบริหารแน่นอนว่าต้องต้องยึดตามกฎทะเบียนตามกฎหมายแน่นอนแต่หากกฎหมายไม่ได้เขียน
เฉพาะเจาะจงอย่างนั้นและในมุมมองทางด้านรัฐศาสตร์ที่มองอย่างที่ท่านอุปนายก ฯ พูดมานั้น ผมว่าเป็นเรื่องจริง
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แล้วจะไม่เป็นการรบกวนเรื่องของวิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการที่จะ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด  
การที่เราจะต้องหาเงินรายได้เข้ามานอกเหนือจากเงินของนักศึกษา ในสิ่งที่ท่านนายกฯ ได้มอบให้หลาย ๆ ท่านไปได้
ศึกษาผมก็อยากจะให้มีมุมมองทางด้านรัฐศาสตร์เข้ามาบวกกันนอกเหนือจากทางด้านนิติศาสตร์  และสิ่งที่ท่านท่าน
ดร.พยุง ศักดาสาวิตรได้บอกว่าเราควรไปเทียบเคียงกับที่อ่ืนแล้วลองมาปรับ เพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งหมดสิ่งที่เราก าลัง
ท านั้นเราท าเพ่ือบ้านของเราที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
กล่าวว่า ผมฟังท่านอุปนายก ฯ พูดแล้วผมจึงไปอ่านเรื่องการการร่างกฎหมายของท่านมีชัย ฤชุพันธุ์และผมก็เห็นว่า 
ในการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่เป็นกฎหมายกลางและก็ออกแนวปฏิบัติตรงนี้ออกมาเราจะเห็น 
บทหนึงเรียกว่าสวิปปิ้งคอร์ส ที่บอกว่ากฎหมายใดที่ขัดใช้บังคับไม่ได้ อันนี้ไม่เขียนอยู่ในมาตรา 3  แต่ไปเขียนไว้ใน
มาตรา 79 แล้วตอนที่เขียนบทนี้ก็เขียนแปลกเพราะปกติอาจจะบอกว่าระเบียบข้อบังคับกฎใดที่ออกโดยอาศัย
กฎหมายในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ขัดหรือแย้งก็ให้ไม่มีผลบังคับให้ใช้ตัวนี้  ไม่เขียนอย่างนี้ ไปเขียนเป็นว่า 
ไม่พูดถึงกฎหมายสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเห็นรายละเอียดที่ว่ากับแนวคิดกับที่ท่านอุปนายก ฯ พูดเขาไม่ได้บอกว่า
ข้อบังคับของเราที่ขัดหรือแย้งไม่ให้มีผลในมาตรา 79 ที่เป็นบทเฉพาะกาลที่ก็ไปเขียนสวิปปิ้งคอร์สไว้ท่าน ผมอ่าน
เสร็จก็ยังตั้งข้อค าถามไว้เช่นกัน 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผมคิดว่าจะแขวนข้อ 12 นี้ไว้
และน ามาพิจารณาใหม่ในคราวหน้า แต่วันนี้เราได้ความเห็นโดยเฉพาะทางด้านมุมมองทางด้านรัฐศาสตร์  แล้วก็
มุมมองทางด้านนิติศาสตร์ ขอให้รศ. ดร.มนตรี สังข์ทองไปท าความเห็นเพ่ิมเติมมาและมาเสนอในการประชุมคราวหน้า  

ต่อไปในข้อที่ 14 คือ วาระการด ารงต าแหน่งไม่ให้เกิน 8 ปี ซึ่งมีหนังสือของ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาใหม่ว่าขอแก้เป็นไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เพราะฉะนั้น ที่เขียนได้ว่าไม่เกิน 8 ปี 
นั้นเป็นผลการศึกษาก่อนที่จะมีหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกมาเป็นว่า
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ซึ่งผมคิดว่าถึงแม้ว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะแก้มาไป
เกิน 3 วาระติดต่อกันนั้นขัดกับพระราชบัญญัติของเราเพราะพระราชบัญญัตินั้นไม่มีการจ ากัดวาระการด ารง
ต าแหน่งที่ระบุว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  3 ปี แต่
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมนี้ไม่เกิน 4 ปี แล้วก็ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันเพราะฉะนั้นจะต่างจากพระราชบัญญัติของเรา เพราะเราของ
เราไม่เกินคราวละ 3 ปี และจะเลือกใหม่ก็ได้ แสดงว่าไม่จ ากัดวาระ เพราะฉะนั้นผมเห็นว่า หากจะท าตามกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้อ 14 อาจจะไปขัดต่อมาตรา 16 นี้ได้หรือไม่  หากถือว่าขัดก็ต้อง
ใช้มาตรา 16 นี้ตามที่ข้อ 37 ได้เขียนไว้  หากที่ประชุมเห็นด้วยผมจะได้ผ่านข้อ 14 นี้ไป 

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดใน
การออกแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือออกมา
โดยแนวความคิดเชิงอุดมคติที่ว่าคนเราไม่ควรจะท าอะไรอยู่ในต าแหน่งหลาย ๆ วาระติดต่อกันหรือว่ามีระยะเวลาที่
ไม่ควรจะอยู่นานจนเกินไปโดยไม่ได้เข้าใจ Nature ของภารกิจของงานบริหารเป็นตัวอย่างที่เดิมนั้นไม่เคยมีการ
ก าหนดในเรื่องของการเป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะอยู่ในต าแหน่งกี่ปี แต่ต่อมาก็มีการ
ก าหนดว่าอยู่ในต าแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี แล้วก็ต่อได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี 
หากเกิน 6 ปีต้องไปหาต าแหน่งอ่ืนหากยังไม่เกษียณ ต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันต้องย้ายไปอะไรไปและอันนี้
แนวคิดท่ีว่าหากอยู่ในต าแหน่งเดิมนานเกินไปจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เจ้าขององค์การนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะท า
อะไรที่ไม่ถูกไม่ควรได้ ก็เป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้อยู่ในต าแหน่งนานจนเกินไปแนวคิดนี้ก็ออกมา  แล้วผมว่า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็เอาแนวทางนี้นี่แหละมาใช้แต่ลักษณะงานกรรมการของ
สภามหาวิทยาลัยกับงานของหัวหน้าศูนย์ราชการงานบริหารนั้นไม่เหมือนกัน  ต่างกันอันนี้คืองานของที่ปรึกษางาน
ของการที่จะให้ความคิดความเห็นการช่วยองค์กรดูแล โดยไม่ได้มีอ านาจในการบริหารอะไรนอกเหนือจากอ านาจ
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บางอย่างในการคัดเลือกในการแต่งตั้งในการถอดถอนผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษานั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการ
เอาแนวคิดอย่างนี้แล้วก็อายุของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน สุวรรณภูมิ 3 ปีและฟ้าหลวง 2 ปี แล้วก็ไม่
รู้อย่างไรก็ออกมาเป็น 8 ปีก่อนเสร็จแล้วก็มาบอกว่าไม่เกิน 3 สมัย เพราะว่าคนเขียนก็ยังไม่แน่ใจ ใน Concept ของ
ตัวเอง ก็อย่างที่ผมเรียนนั้นว่าโดยความเห็นส่วนตัวของผมนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อท่านอยู่ในต าแหน่งโดย
การมาให้ความคิดความอ่านความช่วยเหลือทางด้านความคิดและความช่วยเหลืออย่างอ่ืนนอกเหนือจากในเรื่องของ
การที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าแล้วนั้น กรรมการบางท่านมหาวิทยาลัยคงอยากจะรักษาท่านไว้มากกว่านั้นแล้วก็มีความ
จ าเป็นด้วยมีความเก่ียวพันกันซึ่งก็ต้องอยู่ที่ของกรรมการจะพิจารณา 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความมีเหตุผลอย่างยิ่งช่วย
บันทึกไว้ด้วย ผมคิดว่าที่ประชุมน่าจะมีมติได้ว่าข้อ 14 นี้ขัดกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติของเรา เพราะฉะนั้น
คงต้องใช้มาตรา 16 บังคับ 

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า เขาใช้ค าว่าไม่ควรด ารงต าแหน่งเกิน
กว่าเท่านั้นเท่านี้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัยด้วย 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าประโยคสุดท้ายนี้ส าคัญมาก
ช่วยบันทึกไปด้วย ประโยคสุดท้ายนี้ 

ข้อ 19 นี้มีฉบับที่สอง คือเป็นเรื่องการสรรหาอธิการบดีจะต้องมีบุคคลภายนอกไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการสรรหาทั้งหมด เป็นเรื่องท านองเดียวกันกับกรณีสรรหานายกสภากับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพราะฉะนั้น ข้อ 19 ขอให้รศ. ดร.มนตรี สังข์ทองศึกษาข้อกฎหมายด้วย แต่ในเรื่องของทางรัฐศาสตร์นั้นก็จะมี
ข้อพิจารณาเช่นเดียวกัน จึงขอเลื่อนการพิจารณาข้อ 19 ไว้ก่อน เพราะฉะนั้นผลการศึกษาก็จะมีประเด็นอยู่ 
2 ข้อ คือ ข้อ 12 กับข้อ 19 ที่ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งถัดไป ส่วนข้ออ่ืน ๆ นั้นก็ถือว่าได้ข้อยุติแล้ว 
แต่หากมีท่านใดเห็นว่าข้ออ่ืนยังไม่ได้ข้อยุติก็ให้น ามาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมกันอภิปรายและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาการปรับปรุง
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีความเห็นโดยสรุปดังนี้ 

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ฯ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
ความเห็นของท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 10 ก าหนดว่า “การได้มาซึ่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง สภา
สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดสัดส่วนจ านวน
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยให้มี
บุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งหมด” 

มาตรา 15 วรรคท้าย บัญญัติว่า 
“คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้เลือก 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) 
และ (4) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 

ที่ประชุมมีความเห็นว่า แนวปฏิบัติ ฯ 
ข้อนี้ขัดกับมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  
ที่ก าหนดให้มีกรรมการจาก
บุคคลภายนอก 15 คนใน 29 คน  
จึงต้องใช้มาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวบังคับ ตามที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 37 วรรคท้ายของ
แนวปฏิบัติ ฯ (ฉบับที่ 2) จนกว่าจะ
ได้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติดังกล่าว  

ข้อ 11 ก าหนดว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารง 

มาตรา 16 วรรคท้าย บัญญัติว่า “ให้มี
การด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภา

ที่ประชุมมีความเห็นว่า แนวปฏิบัติ ฯ 
ข้อนี้ ขัดกับมาตรา 16 วรรคท้าย 
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แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ฯ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
ความเห็นของท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการสรรหานายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จ
ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา” 

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) (4) 
และ (5) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้
นั้นพ้นจากต าแหน่ง” 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ที่
บัญญัติให้ด าเนินการสรรหานายก
สภาหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นบัจาก
พ้นวาระการด ารงต าแหน่ง จึงต้อง
บังคับตามมาตรา 16 วรรคท้าย 
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 37 วรรคท้าย 
ของแนวปฏิบัติ ฯ (ฉบับที่ 2) จนกว่า
จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติดังกล่าว  

ข้อ 12 ก าหนดว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่
ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง 
โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ ทั้งนี้ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็น
บุคคลภายนอก ส าหรับบุคลากรภายใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็นคณะกรรมการ
สรรหาควรผ่านการคัดเลือกจากบุคลากร
ภายในสถาบันอุดมศึกษา และไม่ใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร 
      อนึ่ง มิให้น าความในข้อนี้ไปใช้บังคับกับ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 

มาตรา 15 วรรคท้าย บัญญัติว่า 
“คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้เลือก 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) 
และ (4) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 

ที่ประชุมมีความเห็นว่า ให้เลื่อนการ
พิจารณาแนวปฏิบัติ ฯ ข้อ 12 นี้ ไป
ในการประชุมครั้งถัดไป และ
มอบหมายให้ รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง 
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์
ประจ าฯ ไปท าการศึกษาเพิ่มเติม 
และมาให้ความเห็นในการประชุม
ครั้งถัดไป 
 

ข้อ 13 ก าหนดว่า “ผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง
นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษา  
ไม่ควรจ ากัดเกณฑ์อายุของผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว แต่ผู้ด ารงต าแหน่งควรผ่านการ

 ที่ประชุมมีความเห็นว่า แนวปฏิบัติ ฯ 
ข้อนี้ สามารถปฏิบัติได้ และ
มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมตามข้อ 
13 โดยน าหลักสูตรของสถาบันคลัง
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แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ฯ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
ความเห็นของท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 
ฝึกอบรมเสริมทักษะและเพ่ิมพูนความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี ้ควรจัดการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่เดิมด้วย” 

สมองมาเป็นแนวทางในการจัดท า
หลักสูตร หรือร่วมกับส านักงานศาล
ยุติธรรมและส านักงานศาลปกครอง 

ข้อ 14 ก าหนดว่า “นายกสภา
สถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิควรมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และไม่ควร
ด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินกว่าแปดปี” 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 ก าหนดว่า 
“นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิควรมี
วาระการด ารงต าแหน่งไมเ่กิน 3 วาระ
ติดต่อกัน” 

มาตรา 16 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) 
(4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับ
เลือกใหม่อีกได้” 

ที่ประชุมมีความเห็นว่า แนวปฏิบัติ ฯ 
ข้อนี้ขัดกับมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ที่ไม่
จ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งนายก ฯ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ จึงต้องใช้มาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะบังคับตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 37 ของแนวปฎิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) จนกว่า
จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติดังกล่าว 

ข้อ 19 ก าหนดว่า “ในการสรรหาอธิการบดี 
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเงื่อนไขการ
ได้มาซึ่งอธิการบดี โดยค านึงถึงความโปร่งใส 
และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ  

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) บุคคลภายนอกไม่ต่ ากว่าสองในสาม
ของกรรมการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี ้ต้องมี
กรรมการ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน
หนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด 

(2) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่
เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด 
โดยได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาและต้องมิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารระดับ 

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งโดยการสรรหาตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจากผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย” 

ที่ประชุมมีความเห็นว่า ให้เลื่อนการ
พิจารณาแนวปฏิบัติ ฯ ข้อ 19 นี้ ไป
ในการประชุมครั้งถัดไป และ
มอบหมายให้ รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง 
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์
ประจ าฯ ไปท าการศึกษาเพิ่มเติม 
และมาให้ความเห็นในการประชุม
ครั้งถัดไป 
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แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ฯ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
ความเห็นของท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีของผู้เข้า
รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

 

 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. รับทราบและเห็นชอบตามรายงานผลการศึกษาการปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในข้อ 10, 11 และ 14  

2. ที่ ป ร ะชุ ม พิ จารณาผลการศึ กษาการปรั บปรุ งข้ อบั งคั บของมหาวิ ทยาลั ย เทคโน โลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ ในข้อ 12 และ 19 แล้วมอบหมายให้ รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง 
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ าฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านอ่ืน ไปท าการศึกษาเพ่ิมเติม และ 
น ากลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

3. กรณีการฝึกอบรมกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติฯ ในข้อ 13 มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ไปด าเนินการจัดการฝึกอบรมเสริมทักษะและเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญในการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยน า
หลักสูตรของสถาบันคลังสมองมาเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร หรือร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรมและ
ส านักงานศาลปกครอง 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร  

4.1.1 พิจารณาผลการพิจารณา เรื่อง ร้องทุกข์ของบุคลากร (เสนอเป็นวาระลับ) 
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4.1.2 พิจารณาผลการพิจารณา เรื่อง อุทธรณ์บทลงโทษของบุคลากร (เสนอเป็นวาระลับ) 
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4.1.3 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ส าหรับใช้ในการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน 165 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 20,547,900 บาท เพ่ือใช้ 
ในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

 

การพัฒนาคุณภาพ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต  3 78       7,131,600  34.71 
2. ด้านการวิจัย  1 10        1,327,100  6.46 
3. ด้านการบริการวิชาการ - 21        3,414,900  16.62 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 11          867,300  4.22 
5. ด้านการบริหารจัดการ - 45        7,807,000  37.99 

รวมทั้งสิ้น 4 165     20,547,900  100.00 

และ จัดท าแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2566 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.  2567) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 
ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2565) โดยระบุแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง/แนวทางการเสริมจุดเด่น โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 ด้าน 19 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. การผลิตบัณฑิต 
    1.1 เรื่องท่ีพัฒนาเพ่ือเสริมจุดเด่น    จ านวน 1 เรื่อง 
    1.2 เรื่องท่ีควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้    จ านวน 3 เรื่อง 
2. การวิจัย  
    2.1 เรื่องท่ีพัฒนาเพ่ือเสริมจุดเด่น    จ านวน 2 เรื่อง 
    2.2 เรื่องท่ีควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้    จ านวน 1 เรื่อง 
    2.3 เรื่องท่ีเสนอแนะเพ่ือพัฒนาทั่วไป    จ านวน 1 เรื่อง 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
    3.1 เรื่องท่ีพัฒนาเพ่ือเสริมจุดเด่น    จ านวน 2 เรื่อง 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    4.1 เรื่องท่ีพัฒนาเพ่ือเสริมจุดเด่น    จ านวน 1 เรื่อง 
    4.2 เรื่องท่ีควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้    จ านวน 1 เรื่อง 
5. การบริหารจัดการ 
    5.1 เรื่องท่ีพัฒนาเพ่ือเสริมจุดเด่น    จ านวน 3 เรื่อง 
    5.2 เรื่องท่ีควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้    จ านวน 1 เรื่อง 
    5.3 เรื่องท่ีเสนอแนะเพ่ือพัฒนาทั่วไป    จ านวน 3 เรื่อง 
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โดยที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 

ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ในฐานะผู้อ านวนการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน กล่าวสรุปตามเอกสารในระเบียบวาระ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.1.4 (เสนอเป็นวาระลับ) 

ระนี้ไปในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 
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4.1.5 (เสนอเป็นวาระลับ) 
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4.2  พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
 - ไม่มี - 
4.3  พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร 

4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2564 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ก าหนดให้มีการประเมินหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นประจ าทุกปีโดยให้ถือวันครบปีของการด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละปี  
เป็นวันครบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ข้อ 7 ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน
ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 
เป็นประธานกรรมการ 

 (2) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

 (3) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (4) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ 
 สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ งบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานบุคคลไม่ เกินสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
 ซึ่งมีหน่วยงานที่จะครบรอบการประเมิน จ านวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

ครบรอบประเมิน 1 ปี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 
 2. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครบรอบประเมิน 1 ปี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 
 3. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

ครบรอบประเมิน 1 ปี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 
 เนื่องจากรอบการประเมิน 1 ปี เป็นไปตามข้อบังคับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ 2 ที่เพ่ิงเริ่มประกาศใช้ 

กับหน่วยงาน ทั้ง 3 หน่วยงานครั้งแรก ซึ่งจะมีหน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ไม่สามารถด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการได้ ภายใน 30 วัน ก่อนวันครบก าหนด
ประเมิน 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 1..............................................................     ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย    กรรมการ 
 3. รองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง)    กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    เลขานุการ 
 5. นางสาววรางคณา  เอมฉวี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 1..............................................................     ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์   กรรมการ 
 3. รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง)    กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    เลขานุการ 
 5. นางสาวสิริพร  หามนตรี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1..............................................................     ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ประสาท  เนืองเฉลิม    กรรมการ 
 3. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    เลขานุการ 
 5. นายนิวัฒน์  ทองค า      ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ 

งานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอชื่อ
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกันเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์ เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง เป็นประธานกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

3. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผมขอฝากเกี่ยวกับการให้
คะแนนของคณบดีและผู้อ านวนการ ผมอยากให้พิจารณาว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่อย่าง
ใด และคะแนนในส่วนนี้ ผมอยากจะให้ค่าคะแนนสูงกว่าค่าคะแนนอื่น อย่างกรณีของ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นั้น สภาฯได้มอบนโยบายให้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสถาบันชั้นน าในด้านการ
ผลิตครูช่ าง  ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ ในการเรียนการสอนเอง  โดยไม่อาศัยการจัดซื้ อจัดจ้ าง เป็นส าคัญ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนั้น  สภาฯ ได้มอบนโยบายให้คณบดี ด าเนินการพัฒนา  
คณะให้เป็นสถาบันการศึกษา การวิจัยทางด้านการเกษตร ชั้นน าของภาคกลางตอนบน แล้วจะขอพูดถึงคณะอ่ืนๆ
ล่วงหน้าด้วย 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น สภาฯ ได้มอบนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้สูงอายุ  
เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้สูงอาย ุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น สภาฯ ได้มอบนโยบายให้ผลิตวิศวกรด้านแมคคาร์ทอนิกเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันชั้นน าด้านวิศวกรรมแมคคาร์ทอนิกและนโยบายต่อไปคือเนื่องจากสาขายานยนต์เดิมอยู่กับ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งต่อมาได้โอนย้ายมาอยู่กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งก่อนที่จะ
มีการโอนมานั้น สาขายานยนต์ซึ่งขึ้นกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนั้นได้ขับเคลื่อนการเรียนการสอนการให้ความรู้
เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e v ซึ่งได้เปิดหลักสูตรการอบรมหลายรุ่นแล้วก็มีบุคคลเป็นจ านวนมากเข้ามารับการ
ถ่ายทอดความรู้ ผมอยากจะให้สภาฯ มอบนโยบายให้คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เดินหน้า
ในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งที่ใช้แร่ลิเทียมอย่างที่จีนใช้กันอยู่และที่ใช้ไฮโดรเจนซึ่งที่ใช้
ไฮโดรเจนนั้นเวลานี้บริษัทโตโยต้าเป็นผู้น าในเรื่องนี้บริษัทโตโยต้าได้สร้างรถไฟฟ้าโตโยต้าไมลาจและรถกระบะไฮลักซ์
ใช้ไฟฟ้าซึ่งไมลาจนั้นมีการจ าหน่ายในญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาในยุโรปอย่างแพร่หลายเป็นการใช้น้ีาไนโตรเจนมาเป็น
พลังงานในการขับเคลื่อนแทนน้ีามันและแทนแร่ลิเทียมส าหรับประเทศไทยนี้ รถไมราจก็เข้ามาแล้วและมีจุดชาร์จ
หลายจุดด้วยกัน รถไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนนี้การชาตใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้นไม่เหมือนกับที่ใช้แร่ลิเทียมซึ่งใช้
เวลาเป็นชั่วโมงค่าชาร์ตถูกมาก 500 บาท ใช้ได้ 700 ร้อยกิโลเมตร นี่คือโตโยต้าไมลาจรวมทั้งโตโยต้ากระบะไฮลักซ์
ด้วยซึ่งผมคิดว่าต่อไปรถไฟฟ้าของโตโยต้านี้จะแพร่หลายแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากจะเสนอแนะให้ทาง
มหาวิทยาลัยด าเนินการในการศึกษาในการวิจัยในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าทั้งพลังงานไฮโดรเจนของ
ญี่ปุ่นและลิเทียมของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีท่านท่านดร.พยุง ศักดาสาวิตรเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนรถยนต์
ให้กับโตโยต้า ท่านสามารถที่จะให้การสนับสนุนกับมหาวิทยาลัยเราได้เป็นอย่างดี  หากเราท าได้ เราจะเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าและอาจจะเป็นแห่งแรกท่ีจัดการเรียนการสอนจัดการอบรมรถอีวีใช้พลังงานไฮโตรเจนและลิเทียม
โดยฉะเพราะเรื่องของไฮโดรเจนนั้น ผมอยากจะให้เน้นเพราะว่าเรามีบุคคลส าคัญที่จะช่วยเราได้อย่างนี้อยู่แล้ว  
เพราะฉะนั้นผมขอฝากเรื่องนี้ไว้  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น สภาฯได้มอบโครงการซึ่งระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีแล้วคือ 
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐเพ่ือท าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้าน  
การตรวจสอบภาครัฐ และยังมีหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากรเพ่ือให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหา
วิทยาลัยชั้นน าด้านการบริหารจัดการด้านภาษีอากร  
คณะศิลปศาสตร์ นั้น ขอให้ขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ ซึ่งก าลังขับเคลื่อนอยู่ทั้งระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก 

นี่คือสิ่งที่ขอฝากคณะกรรมการประเมินไว้ด้วยและอยากจะให้ท่านให้สัดส่วนคะแนนในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยให้สูงกว่าข้ออ่ืน  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์   ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย    กรรมการ 
 3. รองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง)    กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    เลขานุการ 
 5. นางสาววรางคณา  เอมฉวี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 1. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์   กรรมการ 
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 3. รองอธิการบดี (นายสถิตย์  อรุณแสง)    กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    เลขานุการ 
 5. นางสาวสิริพร  หามนตรี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน   ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ประสาท  เนืองเฉลิม    กรรมการ 
 3. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง) กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    เลขานุการ 
 5. นายนิวัฒน์  ทองค า      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้  
รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ที่ 3194/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 หมดวาระ และตามข้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการแนะน าของที่ประชุมสภาวิชาการ ประกอบด้วย
อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการอ่ืน  ๆ อีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ ไม่ เกิน 10 คน และอาจมี 
ที่ปรึกษาด้วยก็ได้ 

ในการนี้  เพ่ือให้การบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ 
มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้ งที่  12/2566 เมื่ อวันพุธที่  6 ธันวาคม 2566 ได้มีมติ เห็ นชอบ 
และให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี    ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  ที่ปรึกษา 
3. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
4. รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานวิจัย    กรรมการ 
5. รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานวิชาการ   กรรมการ 
6. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   กรรมการ 
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
8. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
13. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ด้านงานบริหารงานวิจัย 
14. ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม

งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี    ที่ปรึกษา 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  ที่ปรึกษา 
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3.  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
4.  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานวิจัย    กรรมการ 
5.  รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานวิชาการ   กรรมการ 
6.  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   กรรมการ 
7.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
8.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
9.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
10.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
12.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 
13.  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ด้านงานบริหารงานวิจัย 
14.  ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้  
รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3.3 พิจารณาการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2560) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 หมวด 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโดยวิธีปกติ ข้อ 14 ระบุว่า “การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์  เมื่อ  ก.พ.ว .  พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้น า เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้  ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด” นั้น 

ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22  
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้พิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวอภิชยา นิเวศน์ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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4.3.4 พิจารณาการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2563) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 หมวด 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป ข้อ 6.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี  
ออกค าสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด นั้น 
 

  ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22  
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้พิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ นางสาวชิดชญา จันทเพ็ชร์ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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4.3.5 พิจารณาการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (เกณฑ์ ปี 2564) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 หมวด 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป ข้อ 6.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้งและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด นั้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้พิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย คือ 1. นายชนะรบ วิชาลัย 2. นางสาวเบญจพร เชื้อผึ้ง  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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4.3.6 รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2560) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 หมวด 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโดยวิธีปกติ ข้อ 14 ระบุว่า “การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์  เมื่อ  ก.พ.ว .  พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้น า เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้  ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด” นั้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้พิจารณาไม่อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
จ านวน 1 ราย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบรายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาวฌนกร  หยกสหชาติ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทราบ 
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4.3.7 รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ) 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2564) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 หมวด 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป ข้อ 6.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่ง
แต่งตั้งและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด นั้น 

ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้พิจารณาไม่อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เนื่องจากคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด จ านวน 1 ราย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องจากมีประเด็นมติของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามผลสรุปของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเห็นด้วยกับข้อทักท้วงของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและเห็นว่าควรน ากลับไปแก้ไข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี กรรมการสภาฯ จากกรรมการบริหาร ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ กล่าวว่า ขออนุญาตถอนระเบียบวาระนี้ออกไปก่อน เนื่องจากเอกสาร
ยังไม่เรียบร้อย เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าวออกจากการประชุมครั้งนี้ และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหม่อีกครั้ง 
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4.3.8 รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สาย
วิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  (เกณฑ์ ปี 
2560) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 หมวด 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  ข้อ 14 ระบุว่า “การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
หรือรองศาสตราจารย์  เมื่อ ก.พ.ว. พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้น าเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้  ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ออกค าสั่ งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด” นั้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้พิจารณาไม่อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  เนื่องจากคุณภาพของผลงาน 
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที ่ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน 2 ราย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา รายงานการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 2 ราย ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
(1) รับทราบการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

(สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย ว่าที่ร้อยตรีชัยยง  ศิริพรมงคลชัย 
(2) รับทราบการไม่อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

(สายวิชาการ) ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายณรงค์ศักดิ์  เย็นประเสริฐ 
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทราบ 
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4.3.9 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีตามค าแนะน าของอธิการบดี 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่พิเศษ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ระเบียบวาระท่ี 
4.3.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26 
วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ. 2548 ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
ตามค าแนะน าของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ จ านวน 9 ราย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  
เพ่ือช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

บัดนี้ เป็นเวลา 2 ปี แล้ว ประกอบกับที่มหาวิทยาลัยรับมอบนโยบายจากสภามหาวิทย าลัย 
ที่ให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการ
บริหารแบบลีนแมเนจเมนท์ (lean management) มากขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี 
ได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนภารกิจของรองอธิการบดีในส่วนงานที่สอดคล้องกัน เช่น งานด้านแผนยุทธศาสตร์ 
นโยบาย งบประมาณและประกันคุณภาพ การเงิน การคลัง และทรัพย์สิน งานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ต่าง ๆ และเห็นควรให้มีรองอธิการบดีที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลักดัน
มหาวิทยาลัยก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งรองอธิการบดีใหม่ให้สอดคล้องตามที่กล่าว
มาข้างต้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 17 (10) “แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี....” และมาตรา 25 วรรคสี่ 
“รองอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแต งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากผู มีคุณสมบัติตามมาตรา 26  
วรรคหนึ่ง” แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบตามมาตรา 27 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า “รองอธิการบดีที่จะ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินจะได้ไม่เกินห้าอัตรา และ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด  
มีวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีดังกล่าวเพ่ิมได้วิทยาเขตละหนึ่งอัตรา” ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม  

- ครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 ได้อนุมัติต าแหน่งรองอธิการบดี 1 อัตรา  
- ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ได้อนุมัติต าแหน่งรองอธิการบดีเพ่ิมเติม 1 อัตรา  
- ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติต าแหน่งรองอธิการบดีเพ่ิมเติม 1 อัตรา  
- และครั้งที่พิเศษ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้อนุมัติต าแหน่งรองอธิการบดีเพ่ิมเติม  

1 อัตรา รวมมีต าแหน่งรองอธิการบดีทั้งสิ้น 9 อัตรา นั้น  

โดยขอปรับเปลี่ยนต าแหน่งรองอธิการบดีจากเดิม 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง พนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. นายธานี สมวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 3. นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 4. นายสัญญา ค าจริง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 5. นายเฉลิม ขุนเอียด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 7. นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ  
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี 

เป็น 8 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง พนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. นายธานี สมวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 3. นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 4. นายสัญญา ค าจริง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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 5. นายเฉลิม ขุนเอียด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 7. นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 8. นายเอกวิศว์ สงเคราะห์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ซึ่งรายชื่อในล าดับที่ 1-7 เป็นรองอธิการบดีท่านเดิม ส่วนรายชื่อในล าดับที่ 8 เป็นการแต่งตั้งเพ่ิมเติมแทน  
รองอธิการบดีท่านเดิมจ านวน 2 คน ที่ไม่มีรายชื่อตามท่ีอธิการบดีเสนอมา เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งรองอธิการบดีจ านวน 8 คนข้างต้น ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดี ตามค าแนะน าของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง พนักงานมหาวิทยาลัย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549 และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

2) นายธานี สมวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและปฏิบัติหน้าที่
สอนมาตั้ งแต่  25 มิถุนายน 2539 และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

3) นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์ โรคสัตว์น้ า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่สอนมา
ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2542 นอกจากนี้ ยังเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

4) นายสัญญา ค าจริง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปฏิบัติหน้าที่
สอนมาตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2539 ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

5) นายเฉลิม ขุนเอียด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการอุตสาหกรรม) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ 1 กันยายน 2538 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหาร  
รวมเวลา 3 ปี 10 เดือน และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ 1 กันยายน 2535 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้าน
การบริหาร รวมเวลา 17 ปี และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

7) นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2539 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ 
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ด้านการบริหาร และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

8) นายเอกวิศว์ สงเคราะห์ พนักงานมหาวิทยาลัย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยรังสิต และปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ พ.ศ 2551 ประสบการณ์ด้าน
การบริหาร เคยด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี พ.ศ 2555 – 2558 ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ 2558 – 2562 และด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

2.ขออนุมัติให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่ง ล าดับที่ (1) ถึง (5) จากงบประมาณแผ่นดิน ล าดับที่ (6) ถึง (8) จากงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได ้

ทั้งนี้ ให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้มอบให้
อธิการบดีเป็นผู้แถลงเอง  

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง กล่าวว่า จริงๆแล้วตามที่
ได้รับต าแหน่งอธิการบดีก็เคยมีการคอมมิตเมนต์กับระดับผู้บริหารกันว่าเราจะมีการลีนแมเนจเมนท์สองปีแล้ว
มหาวิทยาลัยก็เล็งเห็นว่าตอนนี้เราคงจะหลีกหนีไม่ได้คือในเรื่องของธีมทางด้านดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้  (Digital 
University)  แล้วผมก็ประกาศในที่ประชุมกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว การลีนแมเนจเม้นท์ (lean management) 
คือจะดูว่าอะไรควรจะยุบรวม อะไรควรจะขยายระเบิดออกเพ่ือเป็นธีมของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยมีความ
มุ่งม่ันชัดเจนว่าจะมีการผลักดัน และมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนั้น มหาวิทยาลัยโดยผม
คือยึดมั่นเสมอว่าการท างานคือการแข่งกับเวลา และต้องตอบสนองกับพันธกิจของชาติ จึงมีการปรับรูปแบบใน
หลักการบริหารของรองอธิการบดีใหม่ ดังนั้นจึงน าเสนอสู่วาระวันนี้ 

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า รายละเอียดในระเบียบวาระ 
ทางส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้น าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านในไดรฟ์ของเครื่องไอแพดของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหน่ง กล่าวว่า การลีนแมเนจเมนท์ 
(lean management) คือการดึงศักยภาพของผู้บริหารออกมาให้เต็มที่ ดั้งเดิมเรามี 9 รองอธิการบดีตอนนี้ผมจึง 
ท าการยุบควบคุมงานทั้งหมดเพ่ือให้เกิดการลีนแมเนจเมนท์ (lean management) และใช้บุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นั้น จาก 9 ท่านรองอธิการบดีก็จะเหลือ 8 รองอธิการบดี แต่เนื้องานขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งเรามองมิติ
ของการท างานเป็นหลัก ซึ่งหลังจากประชุมสภาฯ คราวนี้ก็คือประชุมกรรมการบริหารผมก็ยังยึดมั่นเหมือนเดิมว่า
ต่อไปนี้รองอธิการบดี หรือ ผู้ช่วยอธิการบดี สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะเราต้องยอมรับว่าการ
แข่งขันในยุคนี้แข่งด้วยเวลาจริงๆ ในอดีตเราจะพูดเสมอว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่ปัจจุบันนี้คือปลาเร็วกินปลาช้า 
นั้น การบริหารงานที่เป็นนโยบายของสภาฯ หรือ มหาวิทยาลัย หากท่านตอบสนองไม่ได้ ผมส่วนใหญ่ก็จะคุยกัน
ก่อน แต่หากตอบสนองไม่ได้ท่านก็ต้องยอมรับความเป็นจริง แม้กระทั่งอธิการบดีเอง หากอธิการบดีท าไม่ได้ก็ต้อง
พิจารณาตัวเองเหมือนกัน เราพยายามจะมุ่งมั่นเพ่ือยกระดับและพลิกแผ่นดินนี้ให้เป็นทองค าให้ได้จริงๆ บางครั้งเรา
ต้องยอมรับความจริงว่าการเป็นผู้บริหารเกิดผลกระทบแน่นอน แต่ถ้าเรายึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา  
ยึดมั่นในประเทศชาติ ยึดมั่นในสถาบันของเราเองแม้กระทั่งยึดมั่นในมหาวิทยาลัยของเราเอง ผมว่าเรื่องอะไรที่
กระทบ เราต้องทนให้ได้ แต่ถ้าเรายึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและมหาวิทยาลัยเราเป็นหลัก ผมว่ามหาวิทยาลัย
แห่งนี้โดยพ้ืนที่แล้ว โดยศักยภาพของบุคลากรแล้วไม่ด้อยกว่าใคร  ผมเคยโดนถามเสมอว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิอยู่แถวสนามบินหรือเปล่า ตรงนี้ผมถึงบอกว่านโยบายอธิการบดีไม่ใช่นั่งถ้ า อธิการบดีออกไป
สัมพันธ์จนทุกวันนี้แม้กระทั่งทปอแห่งประเทศไทยเวลามีงานอะไรเขาเชิญมหาวิทยาลัยเราไป หน่วยงานวช.ทุกที่เขา
รู้จักเราหมดแล้ว อันนี้คือสิ่งนึงที่บอกว่าเราพีอาร์ส าเร็จเพราะในนโยบายของผมตอนที่รับต าแหน่งคือเราจะรีแบรน
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ด้ิง (Rebrand) เมื่อเราท าส าเร็จ บุคลากรของเราก็ต้องช่วยกันช่วยผลักดันตรงนี้ส าคัญที่สุด ผมว่าต าแหน่งคือหัวโขน 
แม้กระทั่งผมในอนาคตไม่ได้เป็นอธิการบดีผมก็คืออาจารย์คนหนึ่งแสดงว่าผมต้องท าหน้าที่อาจารย์ให้ดีที่สุดก็คือ
ผลิตนักศึกษาเราไปสู่ตลาดแรงงานให้ได้ นั้น ผมก็เลยไม่อยากให้มีค าว่ายึดมั่นถือมั่นในต าแหน่ง แต่อยากให้ท างาน
ให้เต็มที่ จริงๆโดยกรอบเรามี 8 แต่ทางมหาวิทยาลัยขอเพ่ิมอีก 1 อัตรา ซึ่งตอนนั้นเรามีธีมในเรื่องของการหารายได้ 
มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย โดยเพิ่มกรอบ 1 อัตราเป็น 9 แต่ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานมา 
2 ปี เรารู้ปัญหาที่ว่าการด าเนินงานการหารายได้กับในเรื่องของการตั้งี ELC นั้น มีปัญหาเพราะเรามีหน่วยงานเดียว 
คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา แต่ดูแลทั้ง ELC และทั้งในเรื่องของการหารายได้ แต่เรามีรองอธิการบดี  2 คน  
ซึ่งผมก็เลยมองว่าในเมื่อมี 9 เราจึงมีการลีนแมเนจเมนท์ (lean management) คือยุบการหารายได้ให้อยู่ใน 
รองอธิการบดีเดียวกันที่คุม ELC ส่วนรองอธิการบดีที่เป็นการหารายได้เราก็จะโยกออกมาบริหารงานด้านอ่ืน
แต ่เพราะเดิมตามเดิมมี 8 แต่เราขอเพ่ิม 9 นั้น ผมเลยลีนแมเนจเมนท์ก็คือว่าให้กลับมาที่ 8 แต่ก็มีงานเพ่ิมอีกอันนึง
ก็คือในเรื่องของดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ (Digital University) ซึ่งเราต้องผลักดันเพราะว่าเราเป็นมหาวิยาลัยชั้นน าทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแสดงว่าเราต้องเน้นในเรื่องนี้ จึงเกิดเป็นธีมใหม่ ดังนั้น งานเพ่ิมแต่คนลด แต่ในอนาคต
อาจจะขอเพ่ิมก็ได้เพราะว่าเราก็ต้องดูว่าอนาคตโลกเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องแข่งกับโลกอย่างไร แต่ก่อนที่จะแข่งกับ
โลกได้ เราต้องแข่งกับเราก่อน อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องช่วยกัน 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขอเชิญที่ประชุมพิจารณาว่าใน
ข้อที่ 2 เป็นอ านาจสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ อาศัยข้อบังคับอะไรที่จะเสนอสภาฯ อนุมัติ และเปิดโอกาสให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซักถาม  

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เดิมทีระเบียบวาระในการแต่งตั้ง
รองอธิการบดีที่เกินจาก 5 อัตรา นั้นที่ผ่านมาทั้งหมดมหาวิทยาลัยเสนอขอมติสภามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด 
เพราะว่าในตาม พ.ร.บ.ให้ใช้งบประมาณแผ่นดินได้ในล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 5 เท่านั้น ส่วนล าดับที่ 6 ถึง ล าดับที่ 8 
นั้นมีข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่จ าเป็นต้องใช้อาศัยอ านาจสภาฯ แต่
เนื่องจากว่าเราเคยท ามาก่อน ผมจึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมจากระเบียบวาระที่ท่านอธิการบดี เสนอมาเพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติเดิม  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เป็นข้อกฎหมายส าคัญของสภา
มหาวิทยาลัย คงจะอนุมัติโดยไม่พิจารณาให้รอบครอบไม่ได้ ที่บอกว่าล าดับ 1 ถึงล าดับที่ 5 ซึ่งเป็นข้าราชการนั้นจ่ายได้
เพราะเหตุใด 

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 5 เป็นไป
ตามมาตรา 27 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2547  
คือรองอธิการบดีที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินได้ไม่เกิน 5 อัตรา 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า เป็นเรื่องการเงินจึงต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ ฝากท่านวิชัย คุ้มหรั่ง ที่ปรึกษาด้านการเงินงบประมาณช่วยดูเรื่องนี้ด้วยเพราะเกี่ยวเรื่อง
การเงินการคลังและงบประมาณ ตามมาตรา 27 รองอธิการบดีได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินมีได้
ไม่เกิน 5 อัตราในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีวิทยาเขตให้ตั้งรองอธิการบดีเพ่ิมได้วิทยาเขตละ 1 อัตรา ซึ่งเวลานี้มี 8 
อัตรา อีก 3 อัตรานั้น เราต้องเอาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจ่าย ทีนี้การเอาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจ่าย
นั้น ข้อบังคับเขียนว่าอย่างไร ต้องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ ต้องพิจารณาตรงนี้  

ผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในกรณีที่ผู้บริหารด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ใช่อธิการบดี หรือผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
ให้มีสิทธิ์ได้รับเฉพาะกรณีท่ีผู้บริหารผู้นั้นไม่ได้เป็นข้าราชการเท่านั้น หากเป็นข้าราชการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ค าว่าข้าราชการนั้น หมายถึงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานของ
มหาวิทยาลัย “ค าว่าพนักงานของมหาวิทยาลัยนั้น จะหมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่”  
ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมาย ที่จะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ฉะนั้น ข้อ 2 นี้ ขอให้ถอนออกไปก่อนได้หรือไม่ 
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รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง กล่าวว่า ขอถอนเฉพาะ 
ข้อ 2     

ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่ขัดข้อง  
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

กล่าวว่าอย่างผมก็เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ว่าผมว่าการร่างข้อบังคับฉบับนี้ ของท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ใช้อีกนัยยะหนึ่ง  
รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัย

จะไปหาข้อมูลและจะมารายงานต่อไป 
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ส าหรับข้อ 1 ที่เสนอขอปรับ

อัตราจาก 9 อัตราเหลือ 8 อัตรา และมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลซึ่งเป็นรองอธิการบดี ซึ่งตามกฎหมายนั้น สภาฯ 
มหาวิทยาลัยมีอ านาจแต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดีเพราะฉะนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่จะ
พิจารณาในการที่อธิการบดีมีค าแนะน าให้แต่งตั้งรองอธิการบดีใหม่ ทั้ง  8 ท่านนี้ ไม่ทราบที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไร 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ดิฉันมีความเห็นว่าสภามหาวิทยาลัย
มีอ านาจก าหนดกรอบว่าจะเป็น 8 คน หรือ 9 คน หรือ กี่คน ส่วนจะแต่งต้ังผู้ใดนั้นเป็นอ านาจของอธิการบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
กล่าวว่า หากแสดงความคิดเห็นในมิติเชิงกฎหมาย ก็ต้องยอมรับว่าตามมาตรา 17 อนุ 10 เป็นอ านาจของอธิการบดี 
และเป็นไปตามหลักของความไว้วางใจ โดยหลักเป็นไปตามค าแนะน าของอธิการบดี ซึ่งเป็นหลักตามกฎหมายปกติ  
ที่เคยมีคดีท่ีศาลปกครองแล้ว  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากไม่มีความเห็นเป็นอย่าง
อ่ืน ที่ประชุมก็เห็นชอบตามข้อที่1 นี้ โดยให้มีผลตั้งแต่ 11 มกราคม 2567 และท่ีประชุมมีมติให้ด าเนินการได้โดยถือ
ว่ารับรองมติท่ีประชุมแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ตามข้อ 1 
ตามค าแนะน าของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง พนักงานมหาวิทยาลัย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้ งแต่  1 มิถุนายน 2549 และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

2) นายธานี สมวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและปฏิบัติหน้าที่
สอนมาตั้ งแต่  25 มิถุนายน 2539 และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

3) นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์ โรคสัตว์น้ า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่สอนมา
ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2542 นอกจากนี้ ยังเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

4) นายสัญญา ค าจริง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปฏิบัติหน้าที่
สอนมาตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2539 ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหาร และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 
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5) นายเฉลิม ขุนเอียด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการอุตสาหกรรม) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ 1 กันยายน 2538 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหาร รวม
เวลา 3 ปี 10 เดือน และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ 1 กันยายน 2535 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้าน
การบริหาร รวมเวลา 17 ปี และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

7) นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2539 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ 
ด้านการบริหาร และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

8) นายเอกวิศว์ สงเคราะห์ พนักงานมหาวิทยาลัย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยรังสิต และปฏิบัติหน้าที่สอนมาตั้งแต่ พ.ศ 2551 ประสบการณ์ด้าน
การบริหาร เคยด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี พ.ศ 2555 – 2558 ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ 2558 – 2562 และด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน 

และให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.3.10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 10 
มกราคม 2567 มีระเบียบวาระท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คือ ระเบียบวาระท่ี 4.3.9 
พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีตามค าแนะน าของอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้มีรายนาม  
ดังเสนอให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม  
พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลท าให้ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ที่มาจาก 
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ 3052/2565  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ว่างลง นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจเร่งด่วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  
ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมเติม จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง รองอธิการบดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่ง 

2.นายสถิตย์  อรุณแสง บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ข้อ 7 (3) และ (4) 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมเติมดังรายชื่อข้างต้น 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม 
จ านวน 2 ราย ดังต่อไปนี้  

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีส าเริง รองอธิการบดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่ง 

2.นายสถิตย์  อรุณแสง บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้ 
รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 - ไม่มี – 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
4.4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2567 

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 ครั้งที่พิเศษ 4/2566 ครั้งที่ 11/2566 และครั้งที่  
12/2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 5,548 คน ไปแล้วนั้น ต่อมาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเพิ่มแผนการรับ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2566) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 
4/2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 และท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 มีมติ
เห็นชอบ และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง  แสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 

ล าดับ 
ท่ี 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2567 2/2567 รวม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      

1 วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช สมทบ หันตรา ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 พฤศจกิายน 2565 20 - 20 

2 วท.บ. สัตวศาสตร์ สมทบ หันตรา ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 15 - 15 

3 วศ.บ. วิศวกรรมฟาร์มอจัฉริยะ สมทบ หันตรา ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 พฤศจกิายน 2565 15 - 15 

  รวม หลักสตูร ป.ตรี ภาคสมทบ   50 - 50 

4 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร สมทบ หันตรา ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 พฤศจกิายน 2565 10 - 10 

  รวม หลักสตูร ป.โท ภาคสมทบ   10 - 10 

  รวมทั้งสิ้น   60 - 60 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กล่าวว่าได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2567 ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรดังเสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์หันตรา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เ พ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จึงเปลี่ยนจาก นายบดินทร์  วงศ์พรหม 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ ์ 

2. ลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ราย รองศาสตราจารย์กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์ เนื่องจาก 
ถึงแก่กรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 

3. เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 7 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษย์  เกตุปัญญา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกิตท์ โตอ่อน  นายสัณฐิติ บินคาเดอร์ นางสาวศิโรรัตน์ เขียนแม้น นางทิพย์วรา เทียนสว่าง  
นายชูศักดิ์ พูลมา  และ นางสาวฉันท์ชนก ดวงศรีพงศ ์

4. ปรับแก้ข้อมูลสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
ราย รองศาสตราจารย์สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ 

   โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2566  
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 และ 
ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบ 
การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์หันตรา 

ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

นางสุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ 
 

ปร.ด. เกษตรเขตร้อน  
(หลักสูตรนานาชาติ) ปรับแก ้

สาขาวิชา ป.ตรี 
และ ป.โท 

นางสุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ 
 

ปร.ด. เกษตรเขตร้อน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 วท.ม. พืชไร่นา  วท.ม. เกษตรศาสตร์ 
 วท.บ. พืชไร่นา  วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
นายเจษฎา  อิสเหาะ ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- 
นายเจษฎา  อิสเหาะ ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง  วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 
 วท.บ. ประมง  วท.บ. ประมง 
นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล 
 

วท.ด. 
 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 

นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล วท.ด. 
 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

 วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 วท.ม. วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

นายบดินทร ์ วงศ์พรหม วท.ด. สัตวศาสตร์  รองรับการเปิด
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นายวิศิษย์  เกตุปัญญาพงศ์ วท.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย ์
 วท.ม. การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์  วท.ม. สัตวศาสตร์ 
 วท.บ. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ  วท.บ. สัตวศาสตร์ 

 
ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ป ี
รอง

ศาสตราจารย ์
นางสุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ ปร.ด. เกษตรเขตร้อน  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

    วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 

รอง
ศาสตราจารย ์

นายเจษฎา  อิสเหาะ ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 
วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 

อาจารย ์ นางสาววชิรญา  เหลยีวตระกูล วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 
   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
   คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตพระนครใต้ 

2546 

ผู้ช่วย นายวิศิษย์  เกตุปัญญาพงศ์ วท.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561 
ศาสตราจารย ์   วท.ม. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543 

   วท.บ. สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 
 

2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศูนย์หันตรา 
ข้อมูลเดิม 

สาเหต ุ
ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
นางสุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ 
 

ปร.ด. เกษตรเขตร้อน  
(หลักสูตรนานาชาติ) ปรับแก ้

สาขาวิชา ป.ตรี 
และ ป.โท 

นางสุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ 
 

ปร.ด. เกษตรเขตร้อน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 วท.ม. พืชไร่นา  วท.ม. เกษตรศาสตร์ 
 วท.บ. พืชไร่นา  วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
นายเจษฎา  อิสเหาะ ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- 
นายเจษฎา  อิสเหาะ ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง  วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 
 วท.บ. ประมง  วท.บ. ประมง 
นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล 
 

วท.ด. 
 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 

นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล วท.ด. 
 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

 วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 วท.ม. วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

นายบดินทร ์ วงศ์พรหม วท.ด. สัตวศาสตร์  

- 

นายบดินทร ์ วงศ์พรหม วท.ด. สัตวศาสตร์  
 วท.ม. การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์  วท.ม. การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์
 วท.บ. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ  วท.บ. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 

 
นางละอองศรี  ศิริเกษร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
- 

นางละอองศรี  ศิริเกษร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 วท.ม. พืชสวน  วท.ม. พืชสวน 
 วท.บ. พืชสวน  วท.บ. พืชสวน 
นางสาววิจิตรา  เหลียวตระกูล Ph.D.  

in 
Applied 
Biological 
Sciences 

Food Technology  
and Engineering  

- 

นางสาววจิิตรา  เหลยีวตระกูล Ph.D. 
in 

Applied 
Biological 
Sciences 

Food Technology  
and Engineering  

 วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ  วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

นางสาวฌนกร  หยกสหชาต ิ ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจุ  
- 

นางสาวฌนกร  หยกสหชาต ิ ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจุ  
 วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจ ุ  วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจ ุ
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ข้อมูลเดิม 
สาเหต ุ

ข้อมูลที่เปลีย่นแปลง 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

 วท.บ. เทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและ
ฟิสิกส์ 

 วท.บ. เทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและ
ฟิสิกส์ 

นายธีรพงษ ์ ใจชาญสุขกิจ ปร.ด. สัตวศาสตร์  
- 

นายธีรพงษ ์ ใจชาญสุขกิจ ปร.ด. สัตวศาสตร์  
 วท.ม. สัตวศาสตร์  วท.ม. สัตวศาสตร์ 
 วท.บ. สัตวศาสตร์  วท.บ. สัตวศาสตร์ 
นายกิตติ  บุญเลิศนิรันดร ์ ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ์พืช  

ถึงแก่กรรม 
27 ม.ค. 66 

 

- - - 
 วท.ม. พืชสวน    

 วท.บ. พืชสวน    

   

ขอเพิ่มเติม 

นายสัณฐิติ  บินคาเดอร ์ ปร.ด. โรคพืช 
    วท.ม. โรคพืช 
    วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
   นางสาวศิโรรัตน์  เขียนแม้น ปร.ด. พืชสวน 
    วท.ม. พฤกษศาสตร์ 
    วท.บ. พืชสวน 

 
   นางทิพย์วรา  เทียนสว่าง ปร.ด. เกษตรเขตร้อน  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
    วท.ม. กีฏวิทยา 
    วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
   นายชูศักดิ์  พูลมา ปร.ด. สัตวศาสตร์ 
    วท.ม. เกษตรศาสตร์ 
    วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
   นายวิศิษย์  เกตุปัญญาพงศ์ วท.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย ์
    วท.ม. สัตวศาสตร์ 
    วท.บ. สัตวศาสตร์ 
   นางสาวฉันท์ชนก  ดวงศร ี ปร.ด. เทคโนโลยีสุขภาพสัตว ์

    วท.ม. เทคโนโลยีสุขภาพสัตว ์
    วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย ์
   นายณัฐกิตทิ์  โตอ่อน วท.ด. วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

    วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

    วท.บ. สัตวศาสตร์ 

 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ปี 
รอง

ศาสตราจารย์ 
นางสุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ ปร.ด. เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

   วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 

รอง
ศาสตราจารย์ 

นายเจษฎา  อิสเหาะ ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 
วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 

ผู้ช่วย นางละอองศรี  ศิริเกษร ปร.ด. เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 
ศาสตราจารย์  วท.ม. พืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 

  วท.บ. พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2529 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาววิจิตรา  เหลียวตระกูล Ph.D.  

in 
Applied 

Biological 
Sciences 

Food Technology  and 
Engineering  

Ghent University, Belgium  2556 
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ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่จบ ปี 

  วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

  วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
 

อาจารย์ นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 
   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
   คศ.บ. อาหารและโภชนาการ-พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตพระนครใต้ 

2546 

อาจารย์ นางสาวฌนกร  หยกสหชาติ ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 
  วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
  วท.บ. เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมี

และฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 

อาจารย์ นายธีรพงษ์  ใจชาญสุขกิจ ปร.ด. สัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 
  วท.ม. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 
  วท.บ. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 

อาจารย์ นายบดินทร์  วงศ์พรหม วท.ด. สัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
  วท.ม. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 
  วท.บ. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 

อาจารย์ นายสัณฐิติ  บินคาเดอร์ ปร.ด. โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 
  วท.ม. โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566 
  วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

อาจารย์ นางสาวศิโรรัตน์  เขียนแม้น ปร.ด. พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2562 

  วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 
  วท.บ. พืชสวน มหาวิทยาเชียงใหม่ 2550 

 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่จบ ปี 
อาจารย์ นางทิพย์วรา  เทียนสว่าง ปร.ด. เกษตรเขตร้อน 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 

  วท.ม. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
  วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 

อาจารย์ นาย ชูศักดิ์  พูลมา ปร.ด. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
  วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 
  วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537 

อาจารย์ นางสาวฉันท์ชนก  ดวงศรี ปร.ด. เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2565 
  วท.ม. เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
  วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 

ผู้ช่วย นายณัฐกิตท์ิ   โตอ่อน วท.ด. วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 
ศาสตราจารย์  วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

  วท.บ. สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  2539 
ผู้ช่วย นายวิศิษย์  เกตุปัญญาพงศ์ วท.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561 

ศาสตราจารย์   วท.ม. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543 
   วท.บ. สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 
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 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กล่าวว่าได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรดังเสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับก่อน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับก่อน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) เนื ่องจาก 
รหัสและชื่อวิชาบังคับก่อนไม่ถูกต้อง 

                โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2566 
เมื ่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  12/2566 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 
และที ่ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตร ครั ้งที ่ 10/2566 เมื ่อว ันพฤหัสบดีที ่ 21 ธันวาคม 2566 
มีมติเห็นชอบการขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับก่อน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ทั้งนี้ มีผลบังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

หน้า ข้อมูลเดิม ข้อมูลหลังปรับแก้ 
44 202-31-02 โรคและปรสิตสัตว์น้ า   

(Diseases and Prarasites of 
Aquatic Animals) 

3(2-3-6) 202-31-02 โรคและปรสิตสัตว์น้ า   
(Diseases and Prarasites of 
Aquatic Animals) 

3(2-3-6) 

  วิชาบังคับก่อน : 403-11-02 ชีววิทยา  วิชาบังคับก่อน : 403-11-05 ชีววิทยาทั่วไป 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอปรับแก้รหัสวิชาและ 
ชื ่อวิชาบังคับก่อน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กล่าวว่าได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับก่อน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ดังเสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับก่อน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

               คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับก่อน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) เนื ่องจากรหัสวิชาและ 
ชื่อวิชาบังคับก่อนไม่ถูกต้อง 

                โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2566 
เมื ่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  12/2566 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 
และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่  10/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 ธันวาคม 2566  
มีมติเห็นชอบการขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับก่อน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
(หล ักส ูตรปรับปร ุง พ.ศ. 2566) ทั้งนี้  มีผลบังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป  
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

หน้า ข้อมูลเดิม ข้อมูลหลังปรับแก้ 
44 204-21-01 พันธุศาสตร์ทางสัตวศาสตร์   

(Genetics in Animal Science) 
3(3-0-6) 204-21-01 พันธุศาสตร์ทางสัตวศาสตร์   

(Genetics in Animal Science) 
3(3-0-6) 

  วิชาบังคับก่อน : 403-11-02 ชีววิทยา  วิชาบังคับก่อน : 403-11-05 ชีววิทยาทั่วไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ความเห็นชอบการขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับ
ก่อน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยี การเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กล่าวว่าได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการขอปรับแก้รหัสวิชาและชื่อวิชาบังคับก่อน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรดังเสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ไม่มี – 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ไม่มี – 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 ครั้งที่พิเศษ 4/2566 ครั้งที่ 11/2566 และครั้งที่  
12/2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 5,548 คน ไปแล้วนั้น ต่อมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566  มีมติ
เห็นชอบในหลักการ และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง  แสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 
 

ล าดับ 
ท่ี 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2567 2/2567 รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์      

1 วศ.บ. 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉรยิะและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (เทียบโอนรายวิชา) 

นนทบุร ี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 พฤศจกิายน 2565 30 - 30 

2 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (เทียบโอนรายวิชา) นนทบุร ี ครั้งที่พิเศษ 1/2565 วันที่ 28 มกราคม 2566 15 - 15 

  
รวม หลักสูตร ป.ตรี (เทียบโอนรายวิชา)  

ภาคปกติ   45 - 45 

  รวมทั้งสิ้น   45 - 45 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กล่าวว่าได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว 
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2567 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ดังเสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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คณะศิลปศาสตร์ 
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัดท าเล่มรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 โดยก าหนด 
การเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์หันตรา 

สาระส าคัญของหลักสูตรใหม่ 

1. สถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อการศึกษาต่อในหลักสูตร หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ พบว่าผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ 
ในหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้บริหาร/หัวหน้างานภาคเอกชน หัวหน้างานใน
หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาสังคม/กลุ่มทางสังคม/NGO หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้างานในภาคเอกชน 
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความคาดหวังต่อการน าคุณวุฒิไปใช้ประโยชน์  ได้แก่ 1) เทียบคุณวุฒิรองรับต าแหน่ง
งานสายผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ 2) เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 3) 
เป็นผู้จัดการหรือผู้ประกอบการธุรกิจอิสระ ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ และ 4) เทียบคุณวุฒิรองรับต าแหน่งงาน
สายผู้บริหารในองค์กรรัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิต ในด้านความรู้ (Knowledge)  ต้องมีความรู้ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ภาครัฐและภาคเอชน ด้านทักษะ (Skills) มีความสามารถแสวงหาและประมวลผลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือน ามาปรับใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาในการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสม 
ด้านจริยธรรม (Ethics)  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
ลักษณะเฉพาะบุคคล (Character) มีบุคลิกภาพความเป็นผู้น า มีความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ
ที่มีความคิดเชิงตรรกะ 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ในการสร้างดุษฎีบัณฑิตที่เป็นนวัตกรทางสังคม ที่มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับ การจัดการกิจการสาธารณะ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการวิจัยและทักษะด้านดิจิทัล สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือวิธี
ปฏิบัติงานใหม่ และสามารถน าองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือความส าเร็จในงานพัฒนาสังคม และการพัฒนาองค์กรในยุคสังคม
ดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มีการเตรียมพร้อมด้านจัดหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอน 
กระบวนการค้นคว้าวิจัย อุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการจัดองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี จึงมีความประสงค์จะเปิดสอนในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ 
 
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน แผน 1.1 

1) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชาในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขา
การบริหารที่ เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ส านักงานปลัดกระทรวง  
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การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนด 

2) มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน 
หลั งจบปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่ า  3 ปี  ก่อนวันสมัครหรือมีผลงานทางวิชาการได้ รับการตี พิมพ์ 
ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  

3) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 

4) ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการบริหาร 

 

 2.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน แผน 2.1 
 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ

หรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ  
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

 2 ) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 

3. จ านวนรับนักศึกษา 
3.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้า แผน 1.1  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2567 2568 2569 2570 2571 

ช้ันปีท่ี 1 2 2 2 2 2 

ช้ันปีท่ี 2 - 2 2 2 2 

ช้ันปีท่ี 3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 2 2 2 

  3.2 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้า แผน 2.1  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2567 2568 2569 2570 2571 

ช้ันปีท่ี 1 8 8 8 8 8 

ช้ันปีท่ี 2 - 8 8 8 8 

ช้ันปีท่ี 3 - - 8 8 8 

รวม 8 16 24 24 24 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 8 8 8 

4. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผนดังนี้ 

ตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา 
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หมายเหตุ  :  รายวิชาใน ( ) นักศึกษาต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
           * วชิาไม่นับหน่วยกิต การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น  
       S - สอบผ่าน (Satisfactory)  

  U - สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 

แผน 1.1 เป็นแผนการเรียนที่เน้นวิจัย โดยการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยผู้เข้าศึกษาจบ
ปริญญาเอก ต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรอาจก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมได้หรือท ากิจกรรม
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต  

แผน 2.1 เป็นแผนที่เน้นการเรียนและการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จปริญญาเอก ซึ่งต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566  
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2567) คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือน าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กล่าวว่าได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) คณะศิลปศาสตร์ดังเสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

 แผน 1.1 
จ านวนหน่วยกิต  

แผน 2.1 
1. หมวดวิชาบังคับ     - 6 
2. หมวดวิชาเลือก - 6 
3. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (6)*  (6)* 
4. ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 

รวมทั้งสิ้น 48 48 
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ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2567 
ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 ครั้งที่พิเศษ 4/2566 ครั้งที่ 11/2566 และครั้งที่  
12/2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 5,548 คน ไปแล้วนั้น ต่อมา คณะศิลปศาสตร์ ขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการงานภาครัฐ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2567) 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 
และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 มีมติ เห็นชอบในหลักการ การขอเพ่ิม
แผนการรับนักศึกษา ทั้งนี้จนกว่าหลักสูตรจะผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จึงให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง  แสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2567 

ล าดับ 
ท่ี 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2567 2/2567 รวม 

คณะศิลปศาสตร ์      

1 ปร.ด. นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สมทบ หันตรา 
อยู่ระหว่างเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 10 มกราคม 2567 10 - 10 

  รวม หลักสตูร ป.เอก ภาคสมทบ   10 - 10 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ 

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ช่วยพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กล่าวว่าได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2567 ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ดังเสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

4.4.8 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท และผู้ท่ีได้รับเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 
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ด้วยการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ท าการประมวลผลการเรียนของนักศึกษา ตามหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนจากคณะ พบว่ามีผู้ผ่านการศึกษารายวิชาครบตามข้อก าหนดของหลักสูตร และมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งสมควรส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และระดับปริญญาโท  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 จ านวนรวมทั้งสิ้น 174 ราย ซึ่งสามารถ
สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น และคณะ ดังนี้ 

คณะ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 25 - 32 

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 14 1 15 

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 66 1 67 

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 14 0 14 

5. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 32 0 32 

6. ศิลปศาสตร ์ - 14 - 14 

รวมท้ังสิ้น 7 165 2 174 

ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และ 
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 จ านวน 3 คน ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

คณะ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

เกียรตินิยม จ านวน
รวม

เกียรติ
นิยม 

ร้อยละ อันดับ 
1 

อันดับ 
2  

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 22 - - 0 0.00  

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 14 1 1 2 14.29  

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 66 - - 0 0.00  

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 - 1 1 7.14  

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 - - 0 0.00  

6 คณะศิลปศาสตร์ 14 - - 0 0.00  

  รวมทั้งสิ้น 162 1 2 3 1.85  
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โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
28 ธันวาคม 2566 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้ที่ได้รับเกียรติ
นิยม ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2566 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมอนุมัติรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 ดังเสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 ตามก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2567 คือ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.  
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

ตารางก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2567 
 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ปี หมายเหตุ 
1/2567 10 มกราคม 2567  
2/2567 14 กุมภาพันธ์ 2567  
3/2567 13 มีนาคม 2567  
4/2567 10 เมษายน 2567  
5/2567 8 พฤษภาคม 2567  
6/2567 12 มิถุนายน 2567  
7/2567 10 กรกฎาคม 2567  
8/2567 14 สิงหาคม 2567  
9/2567 11 กันยายน 2567  
10/2567 9 ตุลาคม 2567  
11/2567 13 พฤศจิกายน 2567  
12/2567 11 ธันวาคม 2567  

 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567  
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 32 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 
 
 (นายสถิตย์  อรุณแสง) 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ผู้จดรายงานการประชุม  


